



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/การเมือง

วันที่: พุธที่ 11 มกราคม 2561

ปีที่: - ฉบับที่: 24927

หน้า: 3(กลาง)

Col.Inch: 23.40 Ad Value: 51,480

PRValue (x3): 154,440

คลิป: 00:55

หัวข้อข่าว: 'พินิจ' ชูบึงกาฬโมเดลสร้างปัญหาทางพารา

‘พินิจ’ ชูบึงกาฬโมเดลสร้างปัญหาทางพารา

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานสภาพัฒนาธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ กล่าวว่ ทางพาราถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีส่วนสำคัญต่อการเจริญเติบโตของประเทศในภาพรวม การแก้ปัญหาการค้าของพาราตกต่ำ ไม่จำเป็นต้องโศกหรือจำกัดการปลูกพารา เพราะเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ที่สำคัญตัวเลขอุปสงค์และอุปทานของพาราอยู่ในระดับใกล้เคียงกันมาก แต่การแก้ปัญหาที่ถูกจุดอยู่ที่การบริหารจัดการการแปรรูป ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครเป็นนายกรัฐมนตรี ดังนั้นจึงต้องหันมาส่งเสริมการแปรรูป ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยตอนนี้ชาวสวนยางภาคอีสานมีความรู้จากการจัดงานวันยางพารา ที่ จ.บึงกาฬที่มีการจัดงานกันมาหลายปีต่อเนื่อง โดยหน่วยงานรัฐได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมต่าง ๆ ซึ่งเกษตรกรหลายรายนำความรู้ไปพัฒนาจนประสบความสำเร็จหลายราย นำสู่การเกิดโรงงานเล็ก ๆ หลายโรงงาน จากกรณีภาคธุรกิจมาพบกับภาคเกษตรกร ทำให้เกิดความร่วมมือ เกิดโครงการพัฒนาต่าง ๆ มากมาย อีกทั้งยังเกิดความร่วมมือของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคุ่มแม่น้ำโขงอีกด้วย

“ในปีนี้ จ.บึงกาฬ เหล่าภาคชาดบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และองค์กร

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดงานวันยางพาราและภาคชาดบึงกาฬ 2561 ระหว่างวันที่ 17-23 ม.ค. นี้ ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จ.บึงกาฬ งานครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 6 ครั้งนี้จะเป็นงานทางพาราเอ็กซ์โป ครั้งใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชารุ่งเรือง เมืองศูนย์กลางพารา เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า เปิดประตูการค้าอินโดจีน” วันเน้การจัดงานพาราบึงกาฬ เป็นงานระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ เพราะเป็นช่องทางในการพัฒนาและขยายโอกาสของเกษตรกรชาวสวนยางทั้งใน จ.บึงกาฬและจังหวัดรอบข้าง โดยมีกิจกรรมต่อเนื่องที่เห็นได้ชัดคือความร่วมมือของภาคประชาชนและราชการ และมีการพัฒนายกระดับทั้งรายได้และความสามารถ มีการตั้งโรงงานแปรรูป ทำให้ประชาชนสามารถพึ่งตัวเองได้ ผมหวังว่าการจัดงานพาราจะมีอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยหรือเป็นหลักประกันในการลดความเสี่ยงของเกษตรกร ทำให้เกิดโอกาสด้านเศรษฐกิจมากขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน” นายพินิจกล่าว.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

โพสต์ทูเดย์

Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/นโยบายเศรษฐกิจ

วันที่: พุธที่ 11 มกราคม 2561

ปีที่: 15 ฉบับที่: 5453

หน้า: A5(ล่างขวา)

Col.Inch: 20.17 Ad Value: 18,153

PRValue (x3): 54,459

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: จับเข้า4สมาคมยางหวังดันราคาขยับ

จับเข้า4สมาคมยางหวังดันราคาขยับ

โพสต์ทูเดย์ - “กฤษฎา” พบ 4 สมาคม พร้อมขับเคลื่อนราคายางแนวโน้มดีขึ้น เร่งกวัดขันหยุดกริดยาง 1 แสนไร่

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการเข้าพบของ 4 สมาคมยาง ประกอบด้วย สมาคมยางพาราไทย สมาคมน้ำยางข้นไทย สมาคมผู้ผลิตถุงมือยางแห่งประเทศไทย และสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ว่า ได้รับคำยืนยันที่จะช่วยรัฐบาลขับเคลื่อนราคายางพาราตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งทุกฝ่ายเห็นว่ายางพารามีแนวโน้มที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ 4 สมาคม ระบุว่า มาตรการของรัฐในการพัฒนาราคาขายไปได้ด้วยดี ไม่มีปัญหาเรื่องการเข้าถึงแหล่งทุนที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ โดยเฉพาะสมาคมน้ำยางข้นที่กำลังดำเนินการเพิ่ม

ศักยภาพการผลิต ขณะที่การซื้อขายในโครงการใช้ยาง 2 แสนตันนั้น จะสิ้นสุดโครงการเดือน ก.ย. 2561 แต่ขณะนี้จะเริ่มซื้อเมื่อไหร่ก็ต้องเป็นไปตามรายละเอียดของแต่ละหน่วยงานที่จะจัดซื้อ

“ได้กำชับให้หยุดกริดยางอย่างเคร่งครัด ไม่ให้มีการกริด และไม่ใช้หยุดกริดเฉพาะช่วงไปตรวจเท่านั้น ขออย่าให้มีบัญชีในส่วนของรัฐ 1 แสนไร่ เพื่อลดผลผลิตลง 6,700 ตันใน 3 เดือน คือเดือน ม.ค.-มี.ค.เพราะรัฐบาลต้องจ่ายเงินให้ไร่ละ 1,000 บาท ซึ่งสำนักงบและกรมบัญชีกลางเข้าใจดี ไม่มีปัญหา” นายกฤษฎา กล่าว

สำหรับราคาขายแผ่นรมควันชั้น 3 ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ ณ วันที่ 10 ม.ค. 2561 อยู่ที่ 46.36 บาท/กก. ■



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยโพสต์

Thailand Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 11 มกราคม 2561

ปีที่: 22

ฉบับที่: 7733

หน้า: 1 (ซ้าย), 12

Col.Inch: 115.82 Ad Value: 98,447

PRValue (x3): 295,341

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: อัปเดตแผนล้านแก่งจัน รัฐบาลเพิ่มงบกลางปีซื้อใจรากหญ้า/สมคิดฟุ้งศก.61โต5%

อัปเดตแผนล้านแก่งจัน

รัฐบาลเพิ่มงบกลางปีซื้อใจรากหญ้า/สมคิดฟุ้งศก.61โต5%

พหลโยธิน • “สมคิด” คาดจีดีพีไตรมาส 4/60 มีโอกาสถึง 5% เผยแผนปีเน้นปฏิรูปเกษตร ยกกระดับคุณภาพผลผลิตผลไม้ พร้อมสั่งคลังเร่งพิจารณาจัดหางบกลางปีหวังเกิดผลรูปธรรมภายในปีนี้ สำนักงบบฯ ชง ครม.ลับตาหน้า เคาะกรอบงบประมาณรายจ่ายปี 62 วงเงิน 3 ล้านล้านบาทขาดดุล 4.5 แสนล้านบาท คนจนทำท่าจะหมดไปในปี 61 จริงๆ ตั้งงบกลางปีกันไว้ 1 แสนล้านอัปเดตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในการปาฐกถาพิเศษ “พลิกโฉมเศรษฐกิจไทยสู่ยุคดิจิทัล” จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจเมื่อวันพุธว่า ดัชนีตลาดหุ้นไทยตั้งแต่ต้นปี 61 ปรับเพิ่มขึ้นดี สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวได้ดีจากการลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) และแนวโน้มการปฏิรูปประเทศที่ทันสมัย ทำให้คาดว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส 4/60 มีโอกาสขยายตัวได้ถึง 5% และทั้งปีมีโอกาสที่จะถึง 4%

ขณะที่ในปีนี้สิ่งที่รัฐบาลจะเร่งดำเนินการคือ การปฏิรูปภาคการเกษตร การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีศักยภาพมากขึ้น ซึ่งทางกระทรวงการคลังจะเร่งพิจารณาจัดหางบกลางปีเพื่อปฏิรูปการเกษตรและยกระดับฐานรากให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้ภายในปีนี้

สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยนั้น ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยระยะที่ 2 ซึ่งในเฟสแรกนั้น รัฐบาลได้เพิ่มวงเงินในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นให้กับผู้มีรายได้น้อยกว่าเส้นความยากจน หรือมีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นเป็น 500 บาท และหากมีรายได้

เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้อ่างเงินเพิ่มเป็น 300 บาท ทั้งนี้ จะตั้งอยู่บนเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนดว่าผู้มีรายได้น้อยจะต้องพัฒนาและสร้างอาชีพด้วย

ขณะเดียวกัน การช่วยเหลือภาคเกษตรนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างหารือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อยกระดับการเกษตรของประเทศไทย โดยจะพิจารณาเป็นรายกลุ่ม รายจังหวัด ว่าในแต่ละพื้นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือหรือดำเนินการในลักษณะใดบ้าง รวมถึงจะต้องร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมด้วย ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะตั้งทีมงานเพื่อดูแลกลุ่มจังหวัดโดยเฉพาะ เพื่อให้การเติบโตในเศรษฐกิจฐานรากแข็งแรงและกระจายตัวมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์, บมจ.กสท โทรคมนาคม

อ่านต่อหน้า 12

อัปเดต

และบริษัท ไปรษณีย์ไทย ร่วมกันสร้างตลาดอีคอมเมิร์ซในร้านโชห่วย และร้านค้าประชาชน โดยให้สามารถซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหัวหน้าทีม ในการศึกษาและพิจารณาด้านกฎหมายดิจิทัลให้มีความทันสมัย เพื่อรองรับกับสิ่งที่รัฐบาลจะเร่งดำเนินการ และจะต้องได้ความชัดเจนภายในปีนี้

เตรียมพร้อมสู่ยุคดิจิทัล

อย่างไรก็ตาม ในระยะต่อไปจะสร้างให้ฐานรากมีความเข้มแข็งขึ้น เพราะในยุคดิจิทัลหากประเทศไทยไม่ปฏิรูปประเทศเพื่อรองรับ จะทำให้ไม่สามารถปรับตัวเท่ากับ

โลกได้ โดยในปัจจุบันพบว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ซึ่งกลุ่มที่มีความสามารถหรือมี Innovation tranform จะทำให้แรงงานที่มีทักษะมีรายได้เพิ่ม และการจ้างงานเพิ่มขึ้นด้วย

ด้านนายอูตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ประเทศไทยมีความจำเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งแม้ในภาพรวมจะมองว่าประเทศไทยใหญ่ เช่น สหรัฐและจีน จะได้รับประโยชน์จากยุคดิจิทัลเทคโนโลยีมากที่สุด แต่ความจริงแล้วประเทศกำลังพัฒนารวมทั้งไทยเอง จะสามารถใช้ประโยชน์จากยุคดิจิทัลมาพัฒนาประเทศได้มากกว่า ไม่ว่าจะเป็นการนำมาใช้แก้ปัญหาประเทศในหลากหลายด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา บริการสาธารณสุข ซึ่งจะช่วยให้จีดีพีเติบโตได้อย่างยั่งยืน

สำหรับความช่วยเหลือของภาครัฐที่มีต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) เพื่อให้เข้าสู่ยุคดิจิทัลนั้นขณะนี้ รัฐบาลอยู่ระหว่างจัดทำ Big Data ข้อมูลของเอสเอ็มอีทั่วประเทศเป็นครั้งแรกที่ได้มาขึ้นทะเบียนไว้กว่า 3.3 ล้านราย รวมถึงจัดทำ Big Data ข้อมูลของโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เพื่อจะทำใหภาครัฐได้ทราบข้อมูลต่างๆ ของเอสเอ็มอีและโรงงานอุตสาหกรรมในแต่ละแห่งว่าประสบปัญหาอย่างไร และต้องการให้รัฐบาลเข้าไปให้การช่วยเหลือในด้านใดบ้าง เพื่อที่จะให้รัฐบาลจัดทำมาตรการให้ความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมและตรงจุดมากที่สุด

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระบุว่า กระทรวงมีการกิจที่สำคัญคือ การดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในส่วนของการติดตั้งไฟเบอร์ออปติกให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ โดยยังเหลืออีก 20% คาดว่าจะ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยโพสต์

Thail Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 11 มกราคม 2561

ปีที่: 22 ฉบับที่: 7733

Col.Inch: 115.82 Ad Value: 98,447

หน้า: 1(ซ้าย), 12
PRValue (x3): 295,341
คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: อัปเดตแสนล้านแก่งเงิน รัฐบาลเพิ่มงบกลางปีซื้อใจรากหญ้า/สมคิดฟุ้งศก.61โต5%

แล้วเสร็จได้ภายในปีนี้ การพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรมความรู้ให้แก่ชุมชน เพื่อรองรับการเข้าสู่ยุคดิจิทัล ตั้งเป้าหมายบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมทั่วประเทศประมาณ 1 ล้านคน รวมถึงเพื่อรองรับการเป็น E-Government กระทรวงยังอยู่ระหว่างสนับสนุนจัดทำฐานข้อมูล Big Data สำหรับ 20 กระทรวง

งบปฏิรูป 1 ล้านล้านบาท

นอกจากนี้ การพัฒนาสู่ดิจิทัล 4.0 โดยมีโครงการ Digital Park ที่ศรีราชา, การจัดสร้าง Smart City และ โครงการ E-commerce ชุมชน เป็นต้น และระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งกระทรวงจะสนับสนุนการจัดทำระบบป้องกันภัยทางไซเบอร์ในกลุ่มที่สำคัญ เช่น ตลาดหลักทรัพย์, กลุ่มธุรกิจพลังงาน, บริการด้านสาธารณสุข เป็นต้น

ขณะที่นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า วันที่ 16 ม.ค. สำนักงบประมาณจะเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาเห็นชอบ โดยมีกรอบงบประมาณรายจ่าย อยู่ที่ 3 ล้านล้านบาท ขาดดุลงบประมาณ 4.5 แสนล้านบาท และประมาณการการจัดเก็บรายได้อยู่ที่ 2.55 ล้านล้านบาท ภายใต้การคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2562 จะขยายตัวได้ที่ระดับ 4.2%

สำหรับกรอบงบประมาณรายจ่ายปี 2562 จะเป็นงบประจำ 70-75% เป็นงบลงทุนไม่ต่ำกว่า 21% หรือประมาณกว่า 6 แสนล้านบาท โดยจะเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ด้านการบริหารจัดการน้ำ การคมนาคมด้านถนน ระบบราง และอากาศให้เชื่อมโยงกัน การลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) สนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก ส่วนที่เหลือเป็นงบชำระหนี้ประมาณ 7-7.5 หมื่นล้านบาท

“กรอบงบประมาณรายจ่ายปี 2562 จะเน้นเรื่องการปฏิรูปให้ต่อเนื่อง เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำ และการนำพาประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล การปฏิรูปเศรษฐกิจฐานราก จะจัดให้มีงบพัฒนารายภาคทั้ง 6 ภาค มีการงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเหมือนปีที่ผ่านมา โดยในปีงบประมาณ 2562 จะมียกเพื่อการปฏิรูปมีรวมกันถึง 1 ล้านล้านบาท” นายเดชาภิวัฒน์กล่าว

นายเดชาภิวัฒน์กล่าวอีกว่า การจัดทำงบประมาณแบบสมดุลนั้น คงต้องพิจารณาภาพรวมของเศรษฐกิจ และความสมดุลของการจัดเก็บรายได้ว่าเพียงพอรองรับรายจ่ายเพื่อใช้พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมหรือไม่ โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เคยมีแผนจะทำงบประมาณแบบสมดุล แต่ติดปัญหาเรื่องเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยด้วย ทำให้ไทยจำเป็นต้องรักษาระดับการเติบโตโดยการจัดทำงบประมาณขาดดุลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 ได้จัดทำงบประมาณขาดดุล 4.5 แสนล้านบาท

งบกลางปีแสนล.อัปเดตคนจน

อย่างไรก็ดี ภายหลังจาก ครม.พิจารณาแล้ว คาดว่าจะเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2562 ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาในวาระ 1 ได้ในช่วงต้นเดือน มิ.ย.2561 โดยก่อนหน้านี้ได้เปิดให้หน่วยงานราชการต่างๆ ส่งคำขอใช้งบประมาณเข้ามาแล้ว อยู่ที่ 5.1 ล้านล้านบาท ซึ่งถือว่าสูงมาก จึงได้ให้หน่วยงานต่างๆ กลับไปพิจารณาคำขอมาใหม่ให้มีความเหมาะสม และเสนอกลับมาภายในวันที่ 25 ม.ค. เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกล่าวอีกว่า ในสัปดาห์หน้าจะมีการเสนอให้ ครม.

พิจารณาร่างการจัดทำงบประมาณกลางปี 2561 เพิ่มเติม โดยมีวงเงินทั้งสิ้น 1.5 แสนล้านบาท เป็นการกู้เงินเพื่อไปใช้ในโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจฐานราก วงเงิน 1 แสนล้านบาท และอีก 5 หมื่นล้านบาท เป็นเงินรายได้ที่ใช้ชดเชยเงินคงคลัง

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.การคลัง เปิดเผยว่า การจัดทำงบประมาณกลางปี 2561 เพิ่มเติม ในส่วนของวงเงิน 1 แสนล้านบาทนั้น เพื่อใช้สนับสนุนมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบของ ครม. จำนวน 3.5 หมื่นล้านบาท, การปฏิรูปภาคการเกษตร วงเงิน 4 หมื่นล้านบาท โดยเฉพาะการลดการปลูกพืชเกษตรที่มากเกินไปจนทำให้ราคาตกต่ำ เช่น ยางพารา โดยตั้งเป้าจะลดการปลูกให้ได้ 10-20% จะได้มีผลทำให้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ที่ผ่านมามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ใช้งบประมาณเพียงพอ การลดการปลูกทำได้แค่ 1% จึงไม่มีผลต่อการเปลี่ยนราคาพืชผลให้เพิ่มขึ้น

สำหรับงบประมาณกลางปีในส่วนที่เหลือจะนำไปใช้กับโครงการของกองทุนหมู่บ้าน และโครงการพัฒนาระดับตำบลของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะต้องเป็นโครงการที่ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนและปฏิรูปให้เศรษฐกิจของท้องถิ่นและประเทศดีขึ้น โดยคาดว่าภายหลัง ครม.พิจารณาเห็นชอบแล้ว จะสามารถเสนอให้ สนช.พิจารณาได้ภายในเดือน มี.ค.2561.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ

Thal Rath
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

วันที่: พุธที่ 11 มกราคม 2561

ปีที่: 69

ฉบับที่: 21905

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 62.66 Ad Value: 100,256

PRValue (x3): 300,768

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ตั้งงบกลางปี 1.5 แสนล้าน "สมคิด"อัดฉีดเงินแก้น-ปฏิรูปภาคเกษตร

ตั้งงบกลางปี 1.5 แสนล้าน

● “สมคิด”อัดฉีดเงินแก้น-ปฏิรูปภาคเกษตร

คลังสรุปกรอบงบประมาณรายจ่ายปี 2562 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท รายรับ 2.55 ล้านล้านบาท ขาดดุลงบประมาณ 4.5 แสนล้านบาท ด้าน “อภิศักดิ์” จัดงบกลางปี 2561 เพิ่มอีก 1.5 แสนล้านบาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาความยากจนและราคาสินค้าเกษตรตกต่ำเดือนทำงานประมาณสมดุลไปอีก 10 ปี

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า วานนี้ (10 ม.ค.) ได้มีการประชุมร่วม 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม โดยมีมติที่ประชุมได้เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท เป็นการปรับเพิ่มงบประมาณขาดดุล 450,000 ล้านบาท ระดับเดียวกับงบประมาณปี 2561 ขณะที่รัฐบาลจะมีรายรับอยู่ที่ 2.55 ล้านล้านบาท

สำหรับสาเหตุที่รัฐบาลจัดเพิ่มงบประมาณแบบขาดดุลเพราะต้องการใช้งบประมาณเพื่อช่วยในการปฏิรูปประเทศ ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำนำไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและสร้างความเข้มแข็งในเศรษฐกิจระดับฐานราก โดยที่ประชุมฯ คาดว่า อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจปี 2562 จะอยู่ที่ประมาณ 4.2% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) โดยสำนักงบประมาณจะนำเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายปี 2562 เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 16 ม.ค. นี้ และจะนำเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต้นเดือน มิ.ย. นี้

สำหรับกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย

ดังกล่าวแบ่งเป็นงบรายจ่ายประจำ 75% งบลงทุนประมาณ 21% ส่วนที่เหลืออีก 4% เป็นงบชำระหนี้คืนเงินกู้และดอกเบี้ยส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำนั้น งบบุคลากรเพิ่มขึ้นประมาณ 5-6% จากปีงบประมาณก่อนหน้า แบ่งเป็นงบบำเหน็จบำนาญ ค่ารักษาพยาบาลและเงินเดือน เป็นต้น

“วงเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวได้กำหนดวงเงินไว้เพื่อการปฏิรูปประเทศประมาณ 1 ล้านล้านบาทจะให้น้ำหนักปฏิรูปด้านประกันสังคม สาธารณสุข บริหารจัดการน้ำและการคมนาคม โดยในส่วนของงบที่จัดสรรด้านประกันสังคมนั้น จะมีการเพิ่มรายจ่ายต่อหัวเพิ่มขึ้นแต่ต้องดูว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างไร ทั้งเงินผู้สูงอายุ ประกันสุขภาพและรักษาพยาบาล”

นายอภิศักดิ์ ต้นตาวรวงศ์ รมว.คลัง กล่าวว่าการกระทรวงการคลังจะเสนอ ครม.พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณกลางปี 2561 ในช่วงต้นเดือน ก.พ. เพื่อเสนอเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ภายในเดือน มี.ค. นี้ สำหรับการปรับเพิ่มงบกลางปีดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิรูปประเทศ โดยเน้นไปที่เศรษฐกิจระดับฐานราก ซึ่งในจำนวนนี้ ประมาณ 100,000 ล้านบาท จะใช้ใน 4 เรื่องคือ 1.งบประมาณในโครงการช่วยคนจนเฟส 2 วงเงิน 35,000 ล้านบาท 2.โครงการปฏิรูปราคาสินค้าเกษตร 40,000 ล้านบาท เช่น การแก้ไขราคายางตกต่ำ เป็นต้น 3.งบประมาณในโครงการพัฒนาตำบลวงเงิน 10,000 ล้านบาท และ 4.นำไปใช้เพิ่มความเข้มแข็งกองทุนหมู่บ้าน 10,000-15,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 50,000 ล้านบาท จะนำไปใช้เพื่อชดเชยเงินคงคลัง

“รัฐบาลจะเปิดวงเงินไว้สำหรับการปฏิรูปภาคการเกษตรทั้งระบบเช่นกรณีการแก้ไขปัญหาราคายางพารา ที่มีนโยบายให้ลดพื้นที่การปลูกก็อยากเห็นการลดพื้นที่ปลูกในภาพใหญ่น้อย 10-20% เพื่อดันราคายางได้จริงๆ โดยกระทรวงเกษตรฯ จะต้องทำแผนมาให้ ส่วนการใช้เงินเพื่อ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ

Thai Rath
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

วันที่: พุธที่ 11 มกราคม 2561

ปีที่: 69

ฉบับที่: 21905

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 62.66 Ad Value: 100,256

PRValue (x3): 300,768

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ตั้งงบกลางปี1.5แสนล้าน "สมคิด"อัดฉีดเงินแก้งาน-ปฏิรูปภาคเกษตร

พัฒนาตำบลนั้นกระทรวงมหาดไทยก็ต้องทำแผนมาให้กระทรวงการคลัง ซึ่งกรณีงบตำบลนี้กระทรวงมหาดไทยบอกว่า ยังต้องพัฒนาต่อเนื่อง จึงเห็นตรงกันว่า ถ้าทำไปแล้วต้องได้ผล เพราะที่ผ่านมา งบจังหวัดไม่ค่อยสำเร็จ ส่วนการเพิ่มงบกลางปี 150,000 ล้านบาท เนื่องจากรัฐบาลมีความจำเป็นที่ต้องเร่งปฏิรูปเพื่อยกระดับประเทศ จึงจำเป็นต้องขยายการใช้นโยบายการคลังออกไปอีก ขณะที่เป้าหมายการจัดทำงบประมาณสมดุลงั้น ก็ยังคงมีอยู่แต่ต้องใช้ระยะเวลาอีก 10 กว่าปี"

นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า จะของงบกลางปีจากรัฐบาล 40,000 ล้านบาท จะใช้ผ่าน 5 โครงการคือ 1.ชดเชยเงินสำหรับชาวสวนยางที่สมัครใจโค่นยางเพื่อเปลี่ยนอาชีพอีก 10,000 บาทต่อไร่ จากเดิมการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จ่าย 20,000 บาทต่อไร่ ซึ่งจะทำให้ชาวสวนยางจะได้รับเงินรวม 30,000 บาทต่อไร่ 2.จัดทำข้อมูลพื้นฐานเกษตรกร หรือบิ๊กดาต้าเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาภาคเกษตรในอนาคต 3.จัดทำถังบรรจุผลผลิต (ไซโล) เพื่อชะลอผลผลิตการเกษตรและพักสินค้าไว้รอขายในช่วงผลผลิตตกต่ำ 4.โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และ 5.สร้างอาชีพในฤดูแล้ง.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 11 มกราคม 2561

ปีที่: 31

ฉบับที่: 10706

หน้า: 1 (บนซ้าย), 4

Col.Inch: 107.87 Ad Value: 258,888

PRValue (x3): 776,664

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: เดินหน้าปฏิรูปประเทศ-กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก อัตราดอกเบี้ย 1.5 แสนล้าน

เดินหน้าปฏิรูปประเทศ-กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

อัตราดอกเบี้ย 1.5 แสนล้าน

คลังสรุปงบรายจ่ายปี 62
ขาดดุล 4.5 แสนล้านบาท

งบประมาณกลางปี 2561

11/01/2018

วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท



กรอบวงเงินงบประมาณปี 2562

รวม 3 ล้านล้านบาท



งบประมาณ
กว่า 75%
งบลงทุน
21%
ที่เหลืองชำระหนี้

คาดการณ์ปี 2562 >>> 4.2%

กรุงเทพธุรกิจ ● “สมคิด” เผยเตรียมออกงบกลางปี 2561 เพิ่มเม็ดเงิน 1.5 แสนล้านบาท เดินหน้านโยบายเศรษฐกิจฐานราก-ปฏิรูปภาคเกษตร มอบคลังทำรายละเอียดหวังสร้างแรงขับเคลื่อนต่อเนื่อง หลังเศรษฐกิจไม่แมนตัมติ ซึ่งจีดีพีไตรมาส 4 ปี 60 ขยายตัวสูง ดันทั้งปีแตะ 4%

อ่านต่อหน้า : 4

ต่อจากหน้า 1

อัตรากลางปี

ในการกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “พลิกโฉมเศรษฐกิจไทย สู่อุตสาหกรรม” ในงานสัมมนาใหญ่ประจำปี สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ วานนี้ (10 ม.ค.) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้หารือกับกระทรวงการคลังในการทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบกลางปี 2561) เพื่อนำมาใช้

ขับเคลื่อนนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นพิเศษในปี 2 เรื่อง ได้แก่ นโยบายการเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก และนโยบายปฏิรูปภาคเกษตรให้มีความเข้มแข็ง โดยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ในการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก หรือ Local economy ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและถูกชะลอลงมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะ 20-30 ปีที่ผ่านมา

“เป้าหมายของการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งคือช่วยเหลือคนจนให้สามารถยกระดับตนเองผ่านการฝึกอาชีพ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้แนวคิดจากจีน ไม่ได้ไปลอกโมเดลเขามา แต่เน้นในเรื่องการสร้างทัศนคติที่ว่าคนจนก็สามารถพัฒนาตนเองให้มีอาชีพ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ซึ่งตรงนี้เป็นส่วนสำคัญที่เป็นแกนความคิดของโครงการนี้” นายสมคิดกล่าว

ตั้งเป้าส่งเสริมภาคเกษตรจริงจัง ส่วนการปฏิรูปภาคเกษตรอย่างจริงจัง จะมีการทำเรื่องต่างๆ เพิ่มขึ้นในปี นี้ ทั้งการส่งเสริมการประกันภัยพืชผล การเพิ่มสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิรูปภาคเกษตร โดยการเพิ่มโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร ไซโล ลานตาก ยุ้งฉาง ในชุมชน เพื่อเพิ่มการทำเอสเอ็มอีเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและนำไปสู่การค้าขายสินค้าเกษตรผ่านทางระบบอีคอมเมิร์ซ โดยดูในเรื่องความต้องการของตลาดและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกัน

ขณะที่การพัฒนาการเกษตรสามารถทำควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเมืองรองที่ก่อนหน้านี้ได้วางแผนร่วมกับกรมการท่องเที่ยว การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ให้ปรับแผนลงทุนเส้นทางที่เชื่อมโยกระหว่างเส้นทางหลักและเส้นทางรองโดยให้เร่งปรับแผนการลงทุนในอีก 5 ปีข้างหน้ามาลงทุนในปี 2560

ระบุเศรษฐกิจปีนี้แนวโน้มดี

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า ภาวะเศรษฐกิจในปี 2561 เริ่มต้นอย่างดีมาตลาด

หุ้นไทยปรับตัวสูงขึ้นโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียเติบโต ส่วนเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวต่อเนื่อง จีดีพีในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 จะออกมาดีมากกว่าจะขยายตัวถึง 5% หรือใกล้เคียงกับในระดับนี้ แต่สิ่งสำคัญก็คือเมื่อขยายตัวระดับนั้น อาจตกลงมาได้ถ้าไม่มีการเตรียมความพร้อมรองรับดังนั้นจะประมาทไม่ได้ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจะเร็วมาก ทำให้ธุรกิจต่างต้องปรับตัวตลอดเวลา

“ไม่แมนตัมต่างๆ ของเศรษฐกิจก็ดีขึ้นเรื่อยๆ สมมติว่าไตรมาส 4 ที่ผ่านมา จีดีพีขยายตัวในระดับ 4.5% ก็จะทำให้เศรษฐกิจปีก่อนขยายตัวได้ถึง 4% ไม่แมนตัมดีขึ้นเรื่อยๆ อีก 2-3 ปีจีดีพีอาจจะโตได้ถึง 5% ขณะที่จีดีพีโตต่อเนื่อง หนี้สาธารณะต่อจีดีพีอยู่ที่ 42% เงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำไม่ถึง 1% และมีโครงการลงทุนต่อเนื่องจึงไม่แปลกที่จะดึงดูดต่างชาติเข้ามาลงทุน แต่หัวใจสำคัญไม่ได้อยู่ที่จีดีพีอยู่ที่การปฏิรูปที่จะต้องผลักดันให้เป็นรูปธรรมให้ได้ภายในปีนี้”

เร่งขงกรม.แก้ม.มติจิทัลล้ำสมัย

นายสมคิดยังกล่าวด้วยว่า เศรษฐกิจดิจิทัลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเอื้อให้ประเทศต่างๆ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว เนื่องจากช่วยให้เกิดสินค้าใหม่ๆ เพิ่มโอกาสในการขายสินค้าไปทั่วโลก เกิดผู้ประกอบการสตาร์ทอัพจำนวนมาก เหมือนในจีนสามารถทำได้สำเร็จเกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด

นอกจากนี้ยังได้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า จะปรับปรุงกฎหมายดิจิทัลที่ล้ำสมัยเพื่อเอื้อให้ไทยสามารถเป็นศูนย์กลางดิจิทัล และสตาร์ทอัพของภูมิภาคได้อย่างแท้จริงซึ่งต้องใช้คนที่มีความรู้และเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของดิจิทัลที่จะครอบคลุมหลายส่วนทั้งเรื่องของการค้าไปจนถึงระบบการเงิน

โดยคณะทำงานที่จะตั้งขึ้นใหม่ ได้มอบให้นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 11 มกราคม 2561

ปีที่: 31

ฉบับที่: 10706

หน้า: 1 (บนซ้าย), 4

Col.Inch: 107.87 Ad Value: 258,888

PRValue (x3): 776,664

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: เดินหน้าปฏิรูปประเทศ-กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก อัดงบกลางปี 1.5 แสนล้าน

สังคม เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และจะมี เอกชนเข้ามาร่วมเพื่อนำเสนอความเห็นและ ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อปรับปรุง จากกฎหมายที่ยังเป็นอนาล็อกให้เป็น ดิจิทัล

ทั้งนี้จะเร่งปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จใน 1 ปี ก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาต่อไป

ปี 62 ชงงบขาดดุล 4.5 แสนล้าน

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ เปิดเผยว่า ได้ประชุม ร่วม 4 หน่วยงาน ประกอบด้วยกระทรวง การคลัง สำนักงานงบประมาณ ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อ พิจารณากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 โดยมีนายสมคิด เป็นประธาน การประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบกรอบวงเงิน งบประมาณปีดังกล่าวที่ 3 ล้านล้านบาท เป็น การจัดทำงบประมาณแบบขาดดุล โดยมี วงเงินขาดดุลในระดับเดียวกับปีงบประมาณ 2561 ที่จำนวน 4.5 แสนล้านบาท มีรายรับ ที่ 2.55 ล้านล้านบาท สาเหตุที่รัฐบาลจัดทำ งบประมาณแบบขาดดุล เพราะต้องการให้ งบดังกล่าวช่วยปฏิรูปประเทศ ลดปัญหา ความเหลื่อมล้ำ นำไปเศรษฐกิจดิจิทัลและ สร้างความเข้มแข็งในเศรษฐกิจระดับฐานราก การประมาณการรายจ่ายดังกล่าวอยู่บน สมมติฐานว่า อัตราการขยายตัวในปี 2562 อยู่ที่ประมาณ 4.2%

ชงกรม.อนุมัติอัตรการหน้า

ทั้งนี้ สำนักงานงบประมาณจะนำเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2562 เข้าสู่การ พิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันอังคารหน้า จากนั้น คาดว่าจะสามารถเสนอเข้าสู่การ พิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติได้ต้นเดือน มิ.ย.นี้

สำหรับกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ดังกล่าว แบ่งเป็น งบรายจ่ายประจำประมาณ 75% งบลงทุนกว่า 21% ส่วนที่เหลือเป็น งบชำระหนี้ ซึ่งกระทรวงการคลังตั้งเป้าจะมี

งบชำระหนี้เงินต้นราว 3% ของวงเงิน งบประมาณ แต่ทางสำนักงบบางจะต้งไป พิจารณาอีกครั้งว่า จะมีสัดส่วนเท่าใด ทั้งนี้ ในส่วนงบประจำนั้น งบบุคลากรเพิ่มขึ้น ประมาณ 5-6% จากปีงบประมาณก่อนหน้า แบ่งเป็น งบบำเหน็จบำนาญ รักษาพยาบาล เงินเดือนและส่วนที่เกี่ยวข้อง

ตั้งวงเงินปฏิรูปประเทศ 1 ล้านล้านบาท

“ในวงเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว กำหนดวงเงินไว้เพื่อการปฏิรูปประเทศ ประมาณ 1 ล้านล้านบาท จะให้นำหน้าปฏิรูป ด้านประกันสังคม สาธารณสุข บริหารจัดการน้ำ และการคมนาคม”

โดยในส่วนของงบที่จะจัดสรรด้าน ประกันสังคมเข้าใจว่า รายจ่ายต่อหัวจะเพิ่มขึ้น แต่ต้องดูว่า จะเพิ่มขึ้นอย่างไรทั้งเงินผู้สูงอายุ ประกันสุขภาพและรักษาพยาบาล ทั้งนี้ งบลงทุน จะมีจำนวนประมาณ 6 แสนล้านบาท ที่เน้นนำ หนักไปที่การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ำ และการลงทุนด้านการคมนาคมทางบก”

งบกลางปี 6 ล้าน 1.5 แสนล้าน

สำหรับการจัดทำงบกลางปี 2561 นั้น ได้กำหนดวงเงินไว้ที่ 1.5 แสนล้านบาท โดยในจำนวน 1 แสนล้านบาท จะนำไปใช้เพื่อ การปฏิรูปประเทศ ซึ่งรวมถึง งบช่วยคนจน เฟสสอง 3.5 หมื่นล้านบาท งบปฏิรูปราคาสินค้าเกษตร งบช่วยเหลือห้องเที่ยวระดับ ชุมชน ส่วนที่เหลืออีก 5 หมื่นล้านบาท จะนำไปใช้เพื่อชดเชยเงินคงคลัง ซึ่งกระทรวงการคลัง ยืนยันที่จะจัดหารายได้เพิ่มขึ้นในจำนวน ดังกล่าว

ด้านนายอภิรักษ์ศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า กระทรวง การคลังจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า พ.ร.บ.งบประมาณกลางปี 2561 ในช่วง ต้นเดือนก.พ.นี้ เพื่อเสนอเข้าสู่สภานิติบัญญัติ แห่งชาติ(สนช.)ภายในเดือนมี.ค.นี้

การจัดสรรงบกลางปีดังกล่าว มี วัตถุประสงค์เพื่อปฏิรูปประเทศ โดยเน้น ไปที่เศรษฐกิจระดับฐานราก โดยวงเงิน ดังกล่าวประมาณ 1 แสนล้านบาท จะถูก นำไปใช้ใน 4 แนวทางหลักคือส่วนหนึ่ง

นำไปใช้ในโครงการช่วยคนจนเฟสสองที่ต้อง ใช้งบประมาณจำนวน 3.5 หมื่นล้านบาท

อีกส่วนหรือราว 4 หมื่นล้านบาท ใช้ใน การปฏิรูปราคาสินค้าเกษตร เช่น ราคายาง ที่มีปัญหาในขณะนี้ ส่วนที่เหลืออีก 2 หมื่น ล้านบาท จะนำไปใช้ในโครงการพัฒนาตำบล 1 หมื่นล้านบาท และ อีก 1 หมื่นล้านบาท จะ นำไปให้กองทุนหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็ง

“เราเปิดวงเงินไว้สำหรับกรปฏิรูปภาค การเกษตรทั้งระบบ เช่น กรณีการแก้ไขปัญหา ราคายางพารา ที่มีนโยบายให้ลดพื้นที่การปลูก ก็อยากเห็นการลดพื้นที่ปลูกในภาพใหญ่อย่าง น้อย 10-20% เพื่อช่วยดันราคายางได้จริง โดย กระทรวงเกษตรฯจะต้องทำแผนมาให้ส่วนการ ใช้เงินเพื่อพัฒนาตำบลนั้น ทางกระทรวง มหาดไทยก็ต้องทำแผนมาให้เรา ซึ่งกรณี งบตำบลนี้ทางมหาดไทยบอกว่า ยังต้องพัฒนา ต่อเนื่อง ซึ่งเราก็เห็นว่า ถ้าทำไปแล้วต้องได้ผล เพราะที่ผ่านมา งบจังหวัดไม่ค่อยสำเร็จ”

การเพิ่มขนาดดุลเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2562ดังกล่าว เพราะรัฐบาลมีความจำเป็น ที่ต้องเร่งปฏิรูปเพื่อยกระดับประเทศ จึง จำเป็นต้องขยายการใช้นโยบายการคลัง ออกไปอีก ขณะที่ เป้าหมายการจัดทำ งบประมาณสมมูลนั้น ก็ยังคงอยู่ แต่คงเป็น ในระยะ 10 กว่าปีข้างหน้า



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: การเงิน-ลงทุน/Market Wise

วันที่: พุธที่ 11 มกราคม 2561

ปีที่: 31 ฉบับที่: 10706

Col.Inch: 27.19 Ad Value: 65,256

คอลัมน์: เล่าเรื่องหุ้น-การเงิน

หน้า: 18 (บนซ้าย)

PRValue (x3): 195,768

คลิป: 88

กรุงเทพธุรกิจ เล่าเรื่องหุ้น-การเงิน

● **SET** วานนี้ (10 ม.ค.) ช่วงเช้าเปิดการซื้อขายในแดนบวก และไต่ขึ้นไปแตะจุดสูงสุดที่ 1,807.09 จุดได้ อย่างไรก็ตามท้ายตลาดดัชนีปิดการซื้อขายที่ 1,794.92 จุด ลดลง 0.29 จุด หรือ 0.02% มูลค่าการซื้อขาย 89.683 ล้านบาท โดยนักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 4,359.31 ล้านบาท

หุ้นที่**กุดดัชนีมากที่สุด** 5 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นท่าอากาศยานไทย (AOT) ปิดที่ 71.25 บาท ลดลง 2.00 บาท ราคาหุ้นที่ลดลงมีผลต่อดัชนี -2.8484 จุด หุ้นไทยออยล์ (TOP) ปิดที่ 99.50 บาท ลดลง 4.50 บาท ราคาหุ้นที่ลดลงมีผลต่อดัชนี -0.9152 จุด หุ้นอินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) ปิดที่ระดับ 56.00 บาท ลดลง 1.25 บาท ราคาหุ้นที่ลดลงมีผลต่อดัชนี -0.6537 จุด หุ้นโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO) ปิดที่ 13.60 บาท ลดลง 0.40 บาท ราคาหุ้นที่ลดลงมีผลต่อดัชนี -0.5244 จุด และหุ้นธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ปิดที่ 233.00 บาท ลดลง 2.00 บาท ราคาหุ้นที่ลดลงมีผลต่อดัชนี -0.4772 จุด

● **มงคล พวงเมตรา** นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ บล.เคทีบี (ประเทศไทย) มองว่า วันนี้ (11ม.ค.) หุ้นไทยจะปรับฐานในลักษณะแกว่งตัวออกด้านข้างในกรอบแคบเกาะบริเวณ 1,800 จุด สลับหุ้นแก๊งกำไร โดยให้ติดตามทิศทางราคาน้ำมันโลกที่ส่งผลต่อดัชนีในกลุ่มพลังงานและปิโตรฯ และทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่กลับมาแข็งค่าอีกครั้ง ซึ่งจะไม่ส่งผลดีต่อกระแสเงินทุนต่างชาติ

ส่วนกลยุทธ์นั้น แนะนำให้ถือหรือให้น้ำหนักกับหุ้นขนาดใหญ่ที่ยัง laggard อาทิ BH-BDMS-DTAC-MINT พร้อมกับประเมินแนวรับ 1,790 จุด แนวต้าน 1,805 จุด

ขณะเดียวกัน วันนี้ (11ม.ค.) จะมีหุ้นเพิ่มทุนของ **ECF MOONG** และ **PPS** เข้าซื้อขายวันแรก

● **ด้านทิบโก้แอสฟัลท์ (TASCO)** ผู้นำธุรกิจยางมะตอยในประเทศ ขานรับนโยบายรัฐบาล นายางพาราเพื่อเป็นส่วนผสมในการผลิตเป็นยางมะตอยมากขึ้น หลังจากที่กระทรวงคมนาคมจัดประชุมความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตยางมะตอยจำนวน 9 ราย พร้อมด้วยกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท โดย **ชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์** กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิบโก้แอสฟัลท์ บอกว่า มีความพร้อมอย่างยิ่ง ที่จะตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้ทันที

ทั้งนี้ จะประสานงานเพื่อติดต่อขอซื้อน้ำยางพารากับสหกรณ์ในท้องที่ทางบริษัทมีโรงงานตั้งอยู่ บริษัทคาดว่าจะมีความต้องการใช้ยางมะตอยที่มียางพาราเป็นส่วนผสมปีละ 80,000 - 100,000 ตัน ในปี 2561 และต่อเนื่องถึงปี 2562

ส่วนราคาหุ้นปิดที่ 23.20 บาท ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของวัน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.70 บาท หรือ 3.11% มูลค่าการซื้อขาย 949.74 ล้านบาท



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธที่ 11 มกราคม 2561

ปีที่: 27 ฉบับที่: 9906

หน้า: 7 (บนซ้าย)

Col.Inch: 26.82 Ad Value: 32,184

PRValue (x3): 96,552

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: วงล้อเศรษฐกิจ: ไตรมาส 1 ยางราคาดีขึ้น



วงล้อเศรษฐกิจ

ไตรมาส 1 ยางราคาดีขึ้น

ประเมินว่า ในปี 2560 ราคาขางพาราแผ่นดิบชั้น 3 อาจเฉลี่ยอยู่ที่ 57.6 บาทต่อกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้น 19.0% (YoY) จากผลที่ช่วงครึ่งแรกของปีราคาขางพาราปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบดูไบที่ขยายตัวกว่า 39.4% (YoY)

แต่ในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 ทิศทางราคาขางพาราเริ่มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในสัปดาห์แรกของเดือนธ.ค.2560 ราคาขางพาราแผ่นดิบชั้น 3 ได้ปรับลดลงมาต่ำสุดในรอบปีที่ 41.35 บาทต่อกิโลกรัม

มองว่า ราคาขางพาราต่อจากนี้ต่อเนื่องไปในปี 2561 น่าจะปรับตัวดีขึ้นได้ในไตรมาสแรกของปี 2561 โดยมีปัจจัยผลักดันราคาขางพาราในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 ดังนี้

การนำเข้าขางพาราจากจีนซึ่งมีการนำเข้าขางพาราจากไทยเป็นอันดับหนึ่ง และส่วนใหญ่จีนมักนำเข้าขางพาราจากไทยมากที่สุดในช่วงไตรมาสแรกของทุกปี

การนำเข้าขางพาราจากมาเลเซีย โดยมาเลเซียนำเข้าขางพาราจากไทยเป็นอันดับหนึ่ง และส่วนใหญ่มาเลเซียมักนำเข้าขางพาราจากไทยมากที่สุดในช่วงไตรมาสแรกของทุกปี

มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศของภาครัฐในปี 2561 ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาขางพาราตกต่ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งคาดว่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรมในอีก 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค. 2561) เพื่อนำยางมาใช้ในโครงการต่างๆ

อีกทั้งยังเร่งรัดให้หน่วยงานราชการนำยางไปใช้อีกราว 50,000-80,000 ตัน รวมถึงยังขอความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและรัฐบาลเร่งซื้ออย่างมากขึ้น

นอกจากนี้ ผลต่อเนื่องของการควบคุมอุปทานยางในประเทศที่อาจช่วยผลักดันราคาในไตรมาสแรกปี 2561 ให้กระเตื้องขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม แม้ราคาขางพาราจะได้รับแรงหนุนจากปัจจัยเชิงบวกในช่วงไตรมาสแรกปี 2561 ให้ราคากระเตื้องขึ้นได้จากราคาในปัจจุบัน

แต่ในช่วงเวลาดังแต่ไตรมาส 2-4 ของปี 2561 ยังคงต้องติดตามแนวโน้มราคาขางพารา ซึ่งยังมีปัจจัยกดดันสำคัญตามฤดูกาลอย่างอุปทานยางของไทยที่จะออกสู่ตลาดจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี (ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย มีผลผลิตขางพารารวมกันกว่า 80% ของปริมาณผลผลิตขางพาราโลก)

ประกอบกับแนวโน้มภาพรวมเศรษฐกิจจีนปี 2561 ที่อาจขยายตัวชะลอตัวเล็กน้อยจากปีก่อน

ทำให้การปรับระดับราคองราคาขางพาราในช่วงเวลาดังกล่าวให้สามารถยืนระดับต่อเนื่องจากไตรมาสแรก อาจยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตาม

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 11 มกราคม 2561

ปีที่: 27

ฉบับที่: 9906

หน้า: 1(ซ้าย), 10, 11

Col.Inch: 257.69 Ad Value: 425,188.50 PRValue (x3): 1,275,565.50 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: สส.อีสานเพื่อไทยโชว์พลังยืนยันไม่ย้ายพรรคบเท้าเข้าพบแกนนำกมธ.แก้พรป.เลือกตั้ง...

สส.อีสานเพื่อไทย โชว์พลัง ยืนยันไม่ย้ายพรรค

**ทบเท้าเข้าพบแกนนำ
กมธ.แก้พรป.เลือกตั้ง
ใช้มหรสพหาเสียงได้
รัฐทุ่มงบกลางแสนล.
ช่วยคนจน-เกษตรกร**

‘หัวเขียง’ นำอดีตส.ส.
เพื่อไทยภาคอีสาน
กว่า 50 คนเข้าขอพร
แกนนำพรรค ประกาศ
คำมั่นสัญญา 100 ส.ส.
อีสานขออยู่เคียงไหล่
กับพท. อ่านต่อหน้า 10

● โชว์พลัง ต่อจากหน้า 1

ไม่คิดหนีดีจากแน่นอน กมธ.ปรับแก้กฎหมาย
เลือกตั้งส.ส. อนุญาตใช้มหรสพ-การแสดง
รื่นเริงประกอบการหาเสียงได้ ซึ่งเป็นกลยุทธ์
จงใจให้คนมาฟัง ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย
‘สมคิด’ ต้นปีนี้เน้นปฏิรูปด้านการเกษตร
ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มคุณภาพชีวิต
ลดเหลื่อมล้ำ รมว.คลังฯกรม.เดือนหน้าทำ
งบกลางหว่านแสนล้านกระตุ้นเศรษฐกิจราก
หญ้า ด้านกระทรวงเกษตรฯเล็งขอ 4 หมื่น

ล้านปฏิรูปเกษตร จ่ายไร่ละ 3 หมื่นจูงใจโค่น
ยางพาราเปลี่ยนไปปลูกพืชอย่างอื่น

เล็งปฏิรูปเกษตร-ศก.ฐานราก

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ที่โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ แอท ลาซาลพรีเวีย นายสมคิด จาตุศรี
พิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถา
พิเศษ “พลิกโฉมเศรษฐกิจไทย สู่อุดมคติ
จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจว่าปีนี้สิ่งที่
รัฐบาลจะเร่งดำเนินการ คือ การปฏิรูปภาค
การเกษตร การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้
มีศักยภาพมากขึ้น โดยกระทรวงการคลังจะ

เร่งพิจารณาจัดทำงบกลางปี เพื่อปฏิรูปการ
เกษตรและยกระดับฐานราก เพื่อให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมในปีนี้

สำหรับมาตรการช่วยเหลือภาคเกษตร และ
ผู้มีรายได้น้อยนั้น คณะรัฐมนตรี (กรม.) เห็น
ชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยระยะที่
2 ซึ่งในเฟสแรกนั้นรัฐบาลได้เพิ่มวงเงินใน
การซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นให้กับผู้มี
รายได้น้อยกว่าเส้นความยากจนหรือมีรายได้ต่ำ
กว่า 30,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นเป็น 500 บาท
และหากมีรายได้น้อย 30,000 บาทต่อปี จะได้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 11 มกราคม 2561

ปีที่: 27

ฉบับที่: 9906

หน้า: 1(ซ้าย), 10, 11

Col.Inch: 257.69 Ad Value: 425,188.50 PRValue (x3): 1,275,565.50 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: สส.อีสานเพื่อไทยใช้พลังยืนยันไม่ย้ายพรรคคบเท้าเข้าพบแกนนำกมธ.แก้พรป.เลือกตั้ง...

วงเงินเพิ่มเป็น 300 บาท

เจาะรายจว.-บิกคู่ตั้งทีมเสริม

“แต่ทั้งนี้จะต้องอยู่บนเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนดว่าผู้มีรายได้น้อยจะต้องพัฒนา สร้างอาชีพด้วย ขณะเดียวกันยังถึงภาคเอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุน โดยให้สิทธิประโยชน์ในการหักลดหย่อนภาษีให้ผู้ประกอบการที่ใช้จ่ายเพื่อการอบรม หรือพัฒนาทักษะแรงงานให้กับผู้มีรายได้น้อยด้วย” รองนายกฯ ระบุ

นายสมคิดกล่าวด้วยว่า ส่วนการช่วยเหลือภาคเกษตรนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างหารือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อยกระดับการเกษตรของประเทศไทย โดยจะพิจารณาเป็นรายกลุ่ม รายจังหวัด ว่าในแต่ละพื้นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือ หรือดำเนินการในลักษณะใดบ้าง รวมถึงจะต้องร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมด้วย ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะตั้งทีมงานเพื่อดูแลกลุ่มจังหวัดโดยเฉพาะ เพื่อให้การเติบโตในเศรษฐกิจฐานรากแข็งแรงและกระจายตัวมากขึ้น

ทุ่มรากหญ้า-างกลางปีอีกแสนล.

วันเดียวกัน นายอภิศักดิ์ ดันดีรวรงค์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจะเสนอกรม.ในเดือนก.พ.นี้ เพื่อทำงบประมาณรายจ่ายกลางปี 2561 เพิ่มเติมอีก 1 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้เงินมาทำงานในครั้งนี้ เพื่อไปใช้ในโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเฟส 2 นอกจากนี้ จะนำไปใช้ในการปฏิรูปภาคการเกษตร 4 หมื่นล้านบาท เพื่อลดการปลูกพืชเกษตรที่มากเกินไปจนทำให้ราคาตกต่ำ โดยตั้งเป้าลดการปลูกให้ได้ 10-20% จะได้ผลทำให้ราคาปรับเพิ่มขึ้น ที่ผ่านมามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีงบประมาณเพียงพอ การลดการปลูกทำได้แค่ 1% จึงไม่มีผลต่อการเปลี่ยนราคาพืชผลให้เพิ่มขึ้น

นายอภิศักดิ์กล่าวต่อว่า สำหรับงบกลางปีที่เหลือจะนำไปใช้กับโครงการของกองทุนหมู่บ้าน 1 หมื่นล้านบาท และโครงการของกระทรวงมหาดไทยที่จะเข้าไปพัฒนาเศรษฐกิจระดับตำบลอีก 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะต้องเป็นโครงการที่ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนและปฏิรูปให้เศรษฐกิจของท้องถิ่นและประเทศดีขึ้น

ทั้งนี้ ขั้นตอนการทำงานงบประมาณกลางปีเพิ่มเติม กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการสรุปรายละเอียด จะเสนอให้ ครม.เห็นชอบเดือนก.พ. และให้ สนช.พิจารณาในเดือนมี.ค. เพื่อให้งบประมาณเริ่มใช้ได้เดือนเม.ย.2561

สมคิดเรียก 3 รมต.เกษตรฯตัวเอง

ด้านนายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อต้นเดือนม.ค. นายสมคิดได้เรียกรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรฯ ทั้ง 3 คน เข้าสั่งการเพื่อเตรียมโครงการปฏิรูปภาคเกษตร ยกเว้นรายได้อื่นๆ เพียงพอกับรายจ่าย โดยใช้งบประมาณจากพร.บ.งบประมาณกลางปี 2561 ที่จะออกมาประมาณเดือนมี.ค.2561 วงเงินประมาณ 1 แสนล้านบาท เพื่อดูแลเศรษฐกิจฐานรากกระทรวงเกษตรฯ โดยกระทรวงต้องคิดโครงการให้ออกมาเป็นรูปธรรม เพื่อนำเสนอให้รองนายกฯ พิจารณาก่อนเสนอ ครม.ต่อไป

สำหรับโจทย์ที่นายสมคิดสั่งการมาเพื่อปฏิรูปภาคเกษตร กระทรวงเกษตรฯ ต้องทำงานร่วมกับกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และสำนักงานกฤษฎีกา

จ่ายไร่ละ 3 หมื่น-งูใจโค่นยาง

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งว่า สำหรับโครงการปฏิรูปภาคเกษตร ในวันที่ 11 ม.ค. กระทรวงเกษตรฯ จะหารือรูปแบบโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอโครงการ เพื่อขอเบิกงบประมาณ จากการหารือเบื้องต้นคาดว่ากระทรวงเกษตรฯ จะใช้งบประมาณดำเนินโครงการปฏิรูปภาคเกษตรประมาณ 4 หมื่นล้านบาท ผ่าน 5 โครงการ ดังนี้ คือ

ชดเชยเงินสำหรับชาวสวนที่สมัครใจโค่นยางเพื่อเปลี่ยนอาชีพ 10,000 บาท/ไร่ จากเดิมการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จ่าย 1.6 หมื่นบาท/ไร่ บวกค่าสมัครใจอีก 4,000 บาท ส่งผลให้ชาวสวนยางหากเปลี่ยนอาชีพจะได้เงินชดเชย 3 หมื่นบาท/ไร่ จัดทำบิกค่าข้อมูลพื้นฐานเกษตรกรเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาภาคเกษตรในอนาคต

นอกจากนี้ ยังจัดทำไซโล เพื่อชะลอผลผลิตการเกษตร ต้องทำแก้มลิงพักสินค้าไว้รอขายในช่วงผลผลิตตกต่ำ โครงการน้ำขนาดเล็กและสร้างอาชีพในฤดูแล้ง ในเรื่องนี้ต้องหารือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ก่อน ว่าโครงการจะซ้ำซ้อนกับโครงการเดิมหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดของรูปแบบโครงการจะหารือกันอีกครั้ง

วิญญูวางเกณฑ์ออกมตรา 44

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิญญู เครืองาม รองนายกฯ ให้สัมภาษณ์ถึงหลักการใช้อำนาจตามมตรา 44 แก้ปัญหาว่า ได้ชี้แจงในที่ประชุม

กรม.วันที่ 9 ม.ค. เนื่องจากมีหน่วยงานของหลายกระทรวง เสนอขอให้ใช้คำสั่งมาตรา 44 จำนวนมาก หากไม่วางหลักเกณฑ์ไว้จะทำให้คำสั่งออกมามากเกินไป จึงต้องวางหลักเกณฑ์เพื่อเก็บไว้ออกคำสั่งในเรื่องที่สำคัญจริงๆ ซึ่งหลักเกณฑ์นี้ใช้มานานแล้ว แต่รู้สึกอยู่ในใจครั้งนี้จึงต้องย้ำให้เข้าใจ เพราะคสช.เปลี่ยนคนมาอยู่เรื่อยๆ บางคนไม่รู้ว่ามีนโยบายเดิมเป็นอย่างไร และคสช.จะได้ช่วยกันดูว่าเรื่องที่เสนอให้ออกมตรา 44 นั้นเข้าเกณฑ์หรือไม่

เมื่อถามถึงแนวคิดจะเปลี่ยนคำสั่งคสช. ออกเป็นพร.บ. หลังคสช.พ้นสภาพการบริหารงาน นายวิญญูกล่าวว่า ยังมีแนวคิดดังกล่าวอยู่ ซึ่งหลายกระทรวงทำมาแล้ว แต่ยังไม่ได้เข้าสภา ก่อนหน้านั้นคสช.เคยให้นโยบายแล้วว่า สุดท้ายต้องเปลี่ยนไปเป็นพร.บ.หรือพระราชกฤษฎีกา เรื่องไหนที่ต้องเปลี่ยนจะเขียนระบุไว้ในคำสั่งชัดเจน

ตั้งป้อมสกัดไม่ซิงใช้จนเต็ม

“เมื่อไปถึงจุดหนึ่งที่คสช.จะพ้นไปหลังเลือกตั้ง คำสั่งใดที่ยังไม่แปลงสภาพไปเป็นกฎหมายถูกแบบปกติ ก็ต้องยกเลิก เราต้องจูงแบบนี้ ไม่เช่นนั้นกระทรวงจะไม่ยอมทำ และจะสนุกกับอำนาจตามคำสั่งนี้ไปเรื่อย จึงต้องตั้งป้อมสกัดไม่ให้ออกมตรา 44 ถ้าไม่จำเป็นต้องมีข้อทดสอบว่าจำเป็นคืออะไรและให้ไปแปลงสภาพเป็นกฎหมาย สุดท้ายคือยกเลิกหมด หากถึงตอนนั้นเมื่อเขายกเลิกหมดแล้ว ไม่มีเครื่องมือทำงาน ก็อย่ามาโทษกัน” นายวิญญูกล่าว

เมื่อถามว่าการยกเลิกจะยกเลิกโดยอัตโนมัติ หรือออกกฎหมายยกเลิก นายวิญญูกล่าวว่า ในรัฐธรรมนูญกำหนดว่า ถ้าคสช.ยังอยู่ สามารถออกคำสั่งมายกเลิกคำสั่งตัวเองได้ แต่เมื่อคสช.พ้นไป ก็ต้องยกเลิกโดยพร.บ. ยกเว้นว่าเป็นคำสั่งในทางบริหาร เช่น การย้ายคนออกเป็นมติครม.ได้ แต่ถ้าคำสั่งนั้นมีผลเป็นกฎหมาย ต้องออกเป็นพร.บ. คือเข้าสภา ซึ่งมีความเป็นไปได้เหมือนกันที่อาจจะออกพร.บ.กลางฉบับหนึ่งเพื่อยกเลิกคำสั่งคสช. ฉบับต่างๆ ที่เคยไปเลย ขณะที่คำสั่งตามมตรา 44 ก็จะหมดไปโดยปริยาย เมื่อคสช.หมดอำนาจในการออกมตรา 44 ถือว่าหมดและไม่มีใครออกได้อีก ตรงนี้เราสำรวจไว้หมดแล้ว ทำบัญชีไว้หมดแล้วว่าจะอะไรที่เลิกอัตโนมัติ อะไรที่ออกคำสั่งคสช.มาเลิก อะไรที่อาศัยมติครม.เลิกได้ และอะไรที่ต้องออกเป็นพร.บ.มายกเลิก ทุกครั้งที่ออกมตรา 44



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 11 มกราคม 2561

ปีที่: 27

ฉบับที่: 9906

หน้า: 1(ซ้าย), 10, 11

Col.Inch: 257.69 Ad Value: 425,188.50 PRValue (x3): 1,275,565.50 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: สส.อีสานเพื่อไทยโชว์พลังยืนยันไม่ย้ายพรรคคบเท้าเข้าพบแกนนำกมธ.แก้พรป.เลือกตั้ง...

ก็จะคิดเผื่อล่วงหน้าไว้เสมอว่าสุดท้ายจะจบลงที่ตรงไหน ทั้งนี้คำสั่งมาตรา 44 ที่ออกไปแล้วมีประมาณ 50 ฉบับ

แจงบทบาทกองทัพต่อท่าทีคู่

ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.ธรา ไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผบ.ทสส. กล่าวภายหลังการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ถึงการเตรียมพร้อมดูแลสถานการณ์ที่จะมีการเลือกตั้งในปีนี้น่า ที่ประชุมไม่ได้พูดถึงเรื่องดังกล่าว แต่

กองทัพจะสนับสนุนการทำงานของรัฐบาล โดยทุกอย่างมีกฎหมาย รวมถึงขั้นตอนการดำเนินการอยู่แล้ว เช่น การปลดล็อกให้พรรคดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทางกองทัพก็ทำหน้าที่ตามปกติ ส่วนการดูแลความเคลื่อนไหวของนักการเมืองนั้น ยังมีกรอบกำหนดอยู่ เชื่อว่านักการเมืองยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ และเชื่อว่าไม่มีผลกระทบอะไร

เมื่อถามว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้าคสช. ประกาศตัวเป็นนักการเมืองแล้ว ทางกองทัพจะวางตัวอย่างไร พล.อ.ธรา ไชยยันต์กล่าวว่า นายกฯได้ชี้แจงแล้วว่าความหมายนักการเมืองของท่านหมายความว่าอย่างไร ซึ่งเราได้รับทราบแล้ว ส่วนบทบาทกองทัพโดยเฉพาะหน้าที่และภารกิจยังดำเนินการตามปกติ ทั้งการสนับสนุนรัฐบาลและเป็นเครื่องมือให้กับคสช.

กกด.เปิดลงทะเบียนตั้งพรรค

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา รักษาการแทนเลขาธิการกกด. ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง กล่าวว่า กกด.จะจัดประชุมชี้แจงให้กลุ่มบุคคลที่สนใจจัดตั้งพรรคการเมืองในวันที่ 9 ก.พ.นี้ เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการจัดตั้งพรรคตามกฎหมายใหม่ ซึ่งกลุ่มบุคคลที่สนใจสามารถลงทะเบียนที่สำนักงานกกด. หรือโทรศัพท์ 0-2141-8478 โทรสาร หมายเลข 0-2143-8584 และส่งผ่านอีเมล ppd.ecc2017@gmail.com โดยเข้าร่วมรับฟังได้ไม่เกิน 3 คน ต่อกลุ่มการจัดตั้งพรรค ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 ม.ค.นี้ โดยขณะนี้มียุติความงานขอเข้าร่วมรับฟังแล้ว 10 กลุ่ม รวม 26 คน ซึ่งในวันดังกล่าว กกด.จะจัดเตรียมคู่มือ แบบฟอร์มต่างๆ ไว้ให้กลุ่มการเมืองเมื่อวันที่ 1 มี.ค. ที่คำสั่งคสช.ที่ 53/2560 ให้กลุ่มการเมืองที่จะจัดตั้งพรรค ยื่นคำขอจัดตั้งพรรคกับกกด.ได้โดย

พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าวถึงแนวปฏิบัติของพรรคการเมือง ตามคำสั่ง คสช.ที่ 53/2560 ว่า

ในส่วนของพรรคเก่า สมาชิกพรรคต้องยืนยันความเป็นสมาชิกพรรคต่อหัวหน้าพรรคในวันที่ 1-30 เม.ย. ตามคำสั่งคสช. กำหนดให้ยื่นกับหัวหน้าพรรค ไม่ยื่นขึ้นกับกรรมการบริหารพรรคที่ร้องขออนุญาตคสช. เพื่อเรียกประชุม ดังนั้น หัวหน้าพรรคสามารถแจ้งปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกพรรคต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองได้เลย

แต่ประชุมไม่ได้-ต้องรอดสข.

พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าวว่า ส่วนกลุ่มการเมืองที่จะจัดตั้งพรรคใหม่ แม้จะยื่นเรื่องต่อนายทะเบียนแล้วในวันที่ 1 มี.ค. แต่การจัดประชุมกรรมการบริหารพรรคยังไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะต้องรอให้มีการปลดล็อกพรรคก่อน ทั้งนี้ เห็นว่าการดำเนินการของพรรคตามพ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง จะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อจัดประชุมได้ ก็ต้องปลดล็อกพรรคก่อน แต่ขึ้นกับคสช. จะต้องพิจารณาในเรื่องปัญหาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยด้วย

พท.อีสานย้ายอยู่เคียงไหล่พรรค

เมื่อเวลา 13.30 น. ที่พรรคเพื่อไทย อดีต ส.ส.อีสาน พรรคเพื่อไทย ประมาณ 50 คน เดินทางเข้าอวยพรปีใหม่แก่นำพรรค อาทิ พล.ต.ท. วิโรจน์ เปาอินทร์ รักษาการหัวหน้าพรรค นายภูมิธรรม เวชชชัย รักษาการเลขาธิการพรรค นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมาย นายชัยเกษม นิติสิริ แกนนำพรรค เป็นต้น โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น

นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ อดีต ส.ส.มหาสารคาม เป็นตัวแทนกล่าวอวยพรปีใหม่ว่า นับตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.2557 ขอมริบว่าพวกตนไม่มีโอกาสมากราบคารวะผู้ใหญ่ทั้งหลายไม่ว่าจะด้วยฐานะใดหรือเวลาใดทั้งที่ใจอยากจะมา แต่ด้วยคำสั่งทำให้พวกตนต้องเคารพและปฏิบัติตาม อย่างไรก็ตาม ช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาพวกตนในฐานะนักการเมืองก็เฝ้าติดตาม ดีใจว่าเมื่อเดือนเม.ย.2560 เราได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ก็เข้าใจว่าเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งแล้วก็มีเตรียมตัวกันในพื้นที่ของตัวเอง ต่อมาจิตใจยิ่งขึ้นเมื่อพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งประกาศใช้บังคับ แต่เนื่องจากมีอุปสรรคที่ยังไม่เปิดเรจึงหยุดนิ่งในภูมิภาคของตนเอง วันนี้สถานะของพี่น้องชาวอีสานถูกจับตามองว่าจะอยู่หรือจะไป เพราะภาคอีสานเป็นพื้นที่ใหญ่ มีการแข่งขันสูง ตนขอเรียนหัวหน้าพรรคแทนเพื่อนอีสานกว่า 100 ชีวิตว่าพวกตนขอขึ้นหัตถ์เคียงบ่าเคียงไหล่กับหัวหน้า และคณะกรรมการบริหารพรรค นี้

คือคำมั่นสัญญา

ให้คำมั่นไม่คิดหนี-มอบให้ทั้งชีวิต

จากนั้นนายประยุทธ์ได้อ่านกลอนให้แก่บรรดาแกนนำพรรคฟังด้วยว่า “ชีวิตนี้ให้ใครไม่ได้แล้ว จะมอบแต่มิตรมีคมิตร ไม่คิดหนี ขอมอบให้เพื่อไทยทั้งชีวิต จะสิ้นลมตรงนี่ย่อมตาย”

พล.ต.ท.วิโรจน์กล่าวว่า ระยะเวลาที่ผ่านมาประมาณ 3 ปี ด้วยเงื่อนไขต่างๆ ทำให้เราต้องห่างเหินกัน ดังนั้น การทำงานของคณะกรรมการรักษาการพรรคได้ประคับประคองพรรคให้ผ่านคลื่นลมที่แสนโหดมาตลอดพยายามอย่างยิ่งที่จะรักษาพรรคไว้ให้พี่น้องประชาชนที่หวังพึ่งพรรค มาวันนี้คิดว่าคงจะรอดแล้ว คงจะฝ่าฟันอุปสรรคชนิดที่เรียกได้ว่ารอดอย่างปาฏิหาริย์ ไม่ว่าสถานการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร จะมีการเลือกตั้งหรือสืบทอดอำนาจอย่างไรก็แล้วแต่ ไม่ต้องไปสนใจ ขอให้เราเตรียมการเลือกตั้งให้พร้อมเพราะภาคสังคมและทุกฝ่ายต่างต้องการให้มีการเลือกตั้ง แต่สถานการณ์อาจทำให้หลายฝ่ายคิดว่าจะไม่มีเลือกตั้ง

ปลื้มใจร้อยรัศมีด้วยประชาชน

“มีข่าวว่าจะมีคนมาแยกพวกเราออกไปก็อย่าหวั่นไหว ยืนยันว่าพรรคยังยึดมั่นในสิ่งที่พรรคเคยยึดมั่น คือยึดมั่นที่จะเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจอเป็นของประชาชน จะต่อต้านระบอบเผด็จการ และยึดมั่นที่จะช่วยเหลือพี่น้องระดับรากหญ้า สิ่งเหล่านี้ขอให้พี่น้องของเรามั่นใจว่าพรรคจะไม่มีเปลี่ยนแปลง” พล.ต.ท.วิโรจน์กล่าว

ด้านนายภูมิธรรมกล่าวว่า รู้สึกปลาบปลื้มทำให้พวกตนมีกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่รับใช้พี่น้องประชาชนและพวกท่านทุกคนอย่างเต็มที่ เราไม่ต้องพูดอะไรมาก เพราะมีใจร้อยใจกัน ใจของเราติดกันไว้ด้วยพี่น้องประชาชนและความหวัง เราจะฝ่าสิ่งนี้ไปได้โดยไม่มีอะไรมาหยุดยั้งได้

บิภิกขุอวยขอให้พท.เป็นใหญ่

ต่อมาเมื่อเวลา 15.30 น. ที่บ้านพักข.เป็นประภาคม นายประยุทธ์พร้อมอดีต ส.ส.อีสานประมาณ 10 คน เข้าอวยพรปีใหม่พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกฯ

พล.อ.ชวลิตกล่าวว่า การเมืองการปกครองไม่ว่าจะระบอบไหน สุดท้ายต้องจบลงที่ประชาธิปไตย พอร์ เดอะ พีเพิล แต่เวลานี้เราเล่น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 11 มกราคม 2561

ปีที่: 27

ฉบับที่: 9906

หน้า: 1(ซ้าย), 10, 11

Col.Inch: 257.69 Ad Value: 425,188.50 PRValue (x3): 1,275,565.50 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: สส.อีสานเพื่อไทยใช้พลังยืนยันไม่ย้ายพรรคคบเท้าเข้าพบแกนนำกมธ.แก้พรป.เลือกตั้ง...

การเมืองแบบขายเคอะที่เพิ่มมาตลอด ก็ก่อนมีการเลือกตั้งก็มีการร่างรัฐธรรมนูญ เลือกตั้งไป 2-3 ปีทหารก็ออกมากฎรัฐธรรมนูญ ซึ่งวนไปแบบนี้ จนมีรัฐธรรมนูญกว่า 20 ฉบับ อย่างไรก็ตาม คนประกาศชัดเจนว่าไม่ขอยุ่งกับการเมืองในรูปแบบนี้ แต่ขอยุ่งกับประชาชน

พล.อ.ชวลิตกล่าวว่า คนจะตั้งกองกำลังส่วนที่ 3 ซึ่งกองกำลังนี้ไม่ได้ตั้งไปรบกับใคร แต่เป็นกองกำลังที่ปฏิบัติงานมุ่งในสิ่งที่ประชาชนต้องการ เพราะวันนี้ประชาชนมีความยากลำบาก ตนอยากให้ประชาชนทำงานที่ถูกต้อง มีรายได้เพิ่มขึ้น ทำการเกษตรทันสมัย และอยากให้ทุกคนให้อภัยกัน อยากให้เข้าใจ อย่าคิดว่าทหารเดว ต้องคิดว่าเขาต้องอดทน ขอให้พยายามเข้าใจและให้อภัยต่อกันหันหน้าเข้าหากันเพื่อให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งและเดินหน้าต่อไป

พล.อ.ชวลิตกล่าวว่า สิ่งที่ยากที่สุดในการทำมากที่สุดขณะนี้คือ ตนอยากกลับเข้าสู่โรงเรียนนายร้อยอีกครั้ง เพื่อจะบอกว่าเรื่องความมั่นคงไม่ใช่เรื่องหลัก แต่ต้องสอดคล้องกับสังคม เศรษฐกิจ และเรื่องอื่นๆ ด้วย ทั้งนี้ ขอให้หนักการเมืองอย่างทั้งประชาชน และขอให้พรรคเพื่อไทยเป็นใหญ่ในแผ่นดิน ทำเพื่อประชาชนและประเทศชาติ

ภูมิธรรมย้ำพท.ยืนศาลธน.แน่

ที่พรรคเพื่อไทย นายภูมิธรรม เวชชชัยรักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์กรณีปรากฏภาพ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษว่า พรรคไม่ได้ติดต่อกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์เลย ซึ่งคิดว่าข่าวก็คลี่คลายมาเป็นลำดับ คงมีเบาะแสที่ชัดเจนขึ้นเร็วๆ นี้

เมื่อถามถึงพรรคเตรียมยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความคำสั่งหัวหน้า คสช. 53/2560 นายภูมิธรรมกล่าวว่า เราแถลงไปตั้งแต่ก่อนปีใหม่ ซึ่งยืนยันว่าเราจะใช้ทุกช่องทางนำเสนอเรื่องนี้ให้กับผู้มีอำนาจ ขณะนี้เราดูข้อกฎหมายอยู่ ก็ติดตามในส่วนพรรคอื่นที่ได้ดำเนินการด้วย ส่วนสมาชิกพรรคก็สามารถดำเนินการเรื่องนี้ได้ด้วย เพื่อขอให้คุ้มครองสิทธิของเขา ทุกอย่างสามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย โดยมีอยู่หลายช่องทางขึ้นอยู่กับว่าผู้เสียหายมีใครบ้าง

นายภูมิธรรมกล่าวว่า เรื่องนี้หากปล่อยให้คลุมเครือก็จะเป็นปัญหาได้ พรรคและประชาชนอยากให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้น ดังนั้นหากทำทุกอย่างให้ชัดเจนและดำเนินการตามครรลอง จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม คิด

ว่าจะยื่นเรื่องได้ภายในสัปดาห์หน้า เพราะสัปดาห์หน้าเราดูข้อกฎหมายต่างๆ ให้ชัดเจนหากเป็นไปได้และไม่มีย่ออะไรต้องปรับเปลี่ยนแก้ไข คิดว่าวันที่ 15 ม.ค.นี้จะดำเนินการได้

ยืนยันชัดไม่เอานายกคนนอก
เมื่อถามถึงความพร้อมเรื่องการเลือกตั้ง นายภูมิธรรมกล่าวว่า สถานการณ์การเมืองที่ผ่านมาเกือบ 4 ปี มีแต่ความไม่ชัดเจน มีแต่ข่าวที่หลายฝ่ายคาดหว้งซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ดังนั้นหน้าที่ของฝ่ายผู้มีอำนาจคือต้องทำความเข้าใจให้เกิดขึ้น หากบริหารประเทศมาอย่างดีแล้วและได้แก้ปัญหาต่างๆ ไปอย่างลุล่วง ความวุ่นวายทั้งในส่วนของพรรคและประชาชน ก็ไม่มีอะไรน่ากังวลใจ ถ้าอยากให้ประเทศมีความมั่นใจ และนานาชาติเกิดความ

□ อ่านต่อหน้า 11

● โฉว์พลัง □ ต่อจากหน้า 10

มั่นใจ รัฐบาลสามารถประกาศได้เลยว่าเดือนไหนจะเข้าสู่การเลือกตั้ง ทุกอย่างจะเข้าสู่ความพร้อม ตลอด 4 ปีที่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศก็ทำให้เกิดภาพต่างๆ ที่ชัดเจนขึ้นหลายภาพ ก็ควรปล่อยให้ประชาชนได้ตัดสินใจอนาคตของตัวเอง อย่าปล่อยให้ความคลุมเครือทำลายความหวังของประเทศ

เมื่อถามว่ามองอย่างไรกรณีพล.อ.ประยุทธ์ประกาศตัวพร้อมเป็นนายก คนนอกที่มาจากรัฐธรรมนูญ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ถือเป็นเรื่องดี ถ้าผู้มีอำนาจอยากเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจของประชาชนภายใต้การยอมรับของประชาชน คนก็ยอมรับ แต่ควรจำกัดข้อได้เปรียบ ความไม่ยุติธรรม ความไม่เท่าเทียมกันของทุกฝ่ายให้หมดไป ซึ่งทำได้มาก ซึ่งเป็นเกียรติภูมิของนายกฯ ทั้งนี้ การที่ใช้และสร้างกลไกต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองอาจเข้ามาสู่อำนาจได้ แต่จะไม่มีผลงาน

นายภูมิธรรมกล่าวว่า ส่วนที่ 2 พรรคใหญ่จะจับมือกันเพื่อสกัดนายกฯ คนนอกนั้น เรื่องนี้ที่สำคัญแต่ละพรรคควรเริ่มต้นจากตัวเอง สำหรับพรรคเพื่อไทยชัดเจนว่าปฏิเสธนายกฯ คนนอก และเราไม่เห็นด้วยกับการสืบทอดอำนาจผ่านพรรคทหารหรือพรรคอะไรก็ตาม เว้นแต่เข้ามาสู่กระบวนการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นกระบวนการตัดสินใจโดยตรง เรื่องที่จะจับมือกับใครยังไม่ชัดเจนสำคัญที่สำคัญคือชัดเจนหรือไม่ที่จะเลือกนายกฯ ที่มาจากการตัดสินใจของประชาชน

อนุสรณ์ชี้สังคมคาใจนาฬิกาป้อม

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงป.ป.ช. ตรวจสอบการครอบครองนาฬิกาหรูของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและรมว.กลาโหมว่า จนถึงขณะนี้พบภาพนาฬิกาหรูของ พล.อ.ประวิตร เป็นเรือนที่ 18 แล้ว และมีแนวโน้มว่าอาจพบอย่างต่อเนื่อง ไม่เข้าใจว่าทำไม พล.อ.ประวิตรจึงไม่รีบชี้แจง เพราะยิ่งพบนานาฬิกาเพิ่ม เวลาแห่งการชี้แจงของ พล.อ.ประวิตรยิ่งลดลง พร้อมๆ กับความเชื่อมั่นทางการเมืองก็จะลดลงอย่างต่อเนื่อง

นายอนุสรณ์กล่าวว่า ตนแปลกใจว่าทำไม พล.อ.ประยุทธ์ ยังไม่ดำเนินการใดๆ กับ พล.อ.ประวิตร เพราะขนาดผู้ว่ากทม. ที่มาจากการเลือกตั้ง แต่อาจไปเกี่ยวข้องกับปมทุจริตโครงการอุโมงค์ไฟ 39 ล้านบาท นายกฯ ยังใช้มาตรา 44 ปลดมาแล้ว ทำไม่กับ พล.อ.ประวิตรจึงขอให้ลดราวาศอก แทนที่จะใช้มาตรการแบบเดียวกับคนอื่นฯ

นายอนุสรณ์กล่าวว่า สังคมอยากทราบว่า พล.อ.ประวิตรชี้แจงนาฬิกาไปกี่เรือน ป.ป.ช. ได้สอบถาม พล.อ.ประวิตรในคราวเดียวเลยหรือไม่ว่าจริงแล้วมีนาฬิกาหรูกี่เรือน ซึ่งเป็นที่รับรู้ในวงกว้างว่าพล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช.เคยเป็นรองเลขาธิการนายกฯ ฝ่ายการเมือง ซึ่งก็คือเลขาฯของ พล.อ.ประวิตร สังคมจึงตั้งคำถามหนักกว่าเมื่อมีความใกล้ชิด เป็นเจ้านายลูกน้องกันมาก่อน จะส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการทำงานตรวจสอบของ ป.ป.ช.หรือไม่ คนอยากเห็น ป.ป.ช.ทำงานอย่างเข้มแข็ง ไม่เหยาะแหยะ ไม่อยากให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบแบบสองมาตรฐาน

ณัฐวุฒิลุยทวงชีวิตคดี 99 ศพ

วันเดียวกัน นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เลขาธิการกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) กล่าวว่า ตนขอยืนยันสิทธิตามกฎหมายว่า คดีสลายการชุมนุมกลุ่ม นปช.เมื่อปี 2553 ยังมีช่องทางดำเนินการ และต้องทำให้เกิดความยุติธรรมให้จงได้ เพราะคนตาย 99 ศพแล้วเรื่องไม่ถึงศาล จะอธิบายว่าประเทศกำลังเข้าสู่การปฏิรูป ปรอองดอง และประชาธิปไตยได้อย่างไร

นายณัฐวุฒิกล่าวด้วยว่าในวันที่ 12 ม.ค. เวลา 09.00 น.จะเดินทางไปสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สยามบิณนา อีกครั้งพร้อมกับฝ่ายกฎหมายและตัวแทนญาติผู้เสียชีวิต เพื่อติดตามสอบถามความลับหน้าและร้องขอ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 11 มกราคม 2561

ปีที่: 27

ฉบับที่: 9906

หน้า: 1(ซ้าย), 10, 11

Col.Inch: 257.69 Ad Value: 425,188.50 PR Value (x3): 1,275,565.50 คลิป: สี่สี

หัวข้อข่าว: สส.อีสานเพื่อไทยโชว์พลังยืนยันไม่ย้ายพรรคบตาเข้าพบแกนนำกมธ.แก้พรป.เลือกตั้ง...



สำนักงานกรรมาธิการเรื่องนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรฯ กับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีต รองนายกรฯ ตามที่ได้เข้ามาแล้วหลายครั้ง แต่ไม่ได้รับคำตอบใดๆ

“ไม่มีความเคลื่อนไหวอื่น ไม่คิดหาเศษหา เลยใดๆ กับรัฐบาล แต่จะไม่ยอมรับเศษความ ยุติธรรม เพราะพวกผมก็เป็นมนุษย์ที่ต้องได้ รับความยุติธรรมเท่าเทียมกับคนทั่วไป” นาย ฉัฐวุฒิกล่าว

กมธ.คั่นมหรสพช่วยหาเสียง

วันเดียวกัน นายทวีศักดิ์ สุททวาทิน โฆษก คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือก ตั้ง ส.ส. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าว ว่า อยู่ระหว่างการทบทวนเนื้อหาตามมาตรา โดยภาพรวม กมธ. ไม่ได้ปรับแก้เนื้อหาตามที่ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เสนอ มาตามวาระที่ 1 มากนัก โดยประเด็นที่กมธ. ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม อาทิ มาตรา 35 ที่กมธ. เพิ่มเติมเนื้อหาให้มีการจำกัดสิทธิการสมัคร เข้ารับราชการเป็นเวลา 2 ปี แก่ผู้ไม่ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง คือบุคคลใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะ ถูกจำกัดสิทธิการไปสมัครรับราชการ 2 ปี

นายทวีศักดิ์กล่าวว่า อีกประเด็นที่กมธ. แก้ไขคือ มาตรา 75 เรื่องข้อห้ามการหาเสียง ที่มีการตัดข้อความที่กรธ. เสนอห้ามให้มีการ แสดงมหรสพ งานรื่นเริง มาประกอบการหา เสียง ซึ่งกมธ. ได้แก้ไขหลักการของกรธ. ให้

พ่อใหญ่ - นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์

แกนนำภาคอีสาน พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยกลุ่ม อดีต ส.ส.อีสาน เข้าอวยพรปีใหม่ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรฯ ที่บ้านพักในซอย ปิ่นประภาศม จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 10 ม.ค.

สามารถมีการแสดงมหรสพและงานรื่นเริง เพื่อใช้ประกอบการหาเสียงได้

ระบุเป็นกลยุทธ์ส่งเสริมพรรค.

ค้านนายเสรี สุวรรณภานนท์ กมธ.วิสามัญ กล่าว ว่า เหตุผลที่กมธ. เห็นว่าควรให้มีมหรสพ อาทิ การแสดงดนตรีรื่นเริง ลีเก เพื่อเป็น กลยุทธ์จูงใจให้ประชาชนมารับฟังการหา เสียงมากขึ้น ส่งเสริมให้คนตื่นตัวทางประชา ธิปไตย หากเปิดเวทีหาเสียงอย่างเดียว โดย ไม่มีการจูงใจเรื่องมหรสพจะมีประชาชนมา ฟังนโยบายหาเสียงน้อย มีแต่เฉพาะคนที่ สนใจการเมืองมาฟังเท่านั้น ซึ่งค่าใช้จ่ายใน ส่วนการแสดงมหรสพ จะถูกนำไปคิดรวม เป็นค่าใช้จ่ายเลือกตั้งด้วย ส่วนข้อกังวลว่าอาจ เป็นช่องทางขนคนมาดูมหรสพเพื่อซื้อเสียง นั้น ขณะนี้เทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก มีโทรศัพท์ที่สามารถถ่ายคลิปการทุจริตซื้อเสียง ได้ คงไม่มีใครกล้าเสี่ยงทำผิด



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 11 มกราคม 2561

ปีที่: 27

ฉบับที่: 9906

หน้า: 16(ล่าง)

Col.Inch: 119.15 Ad Value: 196,597.50 PRValue (x3): 589,792.50 คลิป: สีสี่

โฆษณา: งานวันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ 2561: งานยางพาราเอ็กซ์โป ครั้งยิ่งใหญ่



Bueng Kan Red Cross and Rubber Day 2018 年奔甘橡胶节

17-23 ม.ค.2561

ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จ.บึงกาฬ

งานยางพาราเอ็กซ์โป ครั้งยิ่งใหญ่

Exhibition

- “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” ชมสวนไฟยิ่งใหญ่ตระการตา
- ถิ่นโลกนวัตกรรมยางพารา 4.0 จาก 3 หน่วยงานระดับประเทศ
- “เกษตรมหัศจรรย์” อสังหาริมทรัพย์กว่า 100 ชนิด
- “สวนนงนุชพักยา” จัดแสดงพืชทรงคุณค่า สัญจรครั้งแรกในอีสาน

Activities

- เสวนาความรู้ด้านการเกษตร ร่วมค้นหา “แรงบันดาลใจ” จากไอคอนคนดัง
- อบรม “อาหาร” งานเด็ด จากเชฟมืออาชีพ
- แข่งขันกรีดยาง
- สัมผัสกรีดยาง และกองเขี่ยยางพารา
- สุนัขรางวัล กับสลากกาชาด

Innovation

- เปิดตัว “ถนนเรืองแสง” จากยางพารา ครั้งแรกในประเทศไทย
- สาธิตกรีดยางด้วยนวัตกรรมฝีมือคนไทย “มีดกรีดยางนกเงือก”
- สัมผัสนวัตกรรมยางพารา “นาบาชาดิ” จากจีน
- ชมผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด “ยางพารา” จากองค์การภาครัฐ – เอกชน
- เลือกซื้อนวัตกรรม และนวัตกรรมเพื่อการเกษตร

- “บึงกาฬลานเด็กเล่น” เปิดโซนใหม่เอาใจเยาวชน คนบึงกาฬ
- แชมป์ 4 ภาค ร่วมชิงชัย
- “ไทยแลนด์ลูกทุ่งคอนเทสต์ 2018” ชิงเงินรางวัลกว่า 5 แสนบาท
- ชมคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง



เพ็ญ บุญนา

คัทแดน ชลดา

เช็ค ชุมแพ

ศิริพร อำไพพงษ์

พิธี สมิติก ปาปิยอง ก๊กก๊ก

คณะหมอลำระบำยวาทะศิลป์





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 11 มกราคม 2561

ปีที่: 27

ฉบับที่: 9906

หน้า: 16(ล่าง)

Col.Inch: 119.15 Ad Value: 196,597.50 PRValue (x3): 589,792.50 คลิป: สีสี่

โฆษณา: งานวันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ 2561: งานยางพาราเอ็กซ์โป ครั้งยิ่งใหญ่



งานวันยางพารา และกาชาดบึงกาฬ 2561

Bueng Kan Red Cross and Rubber Day 2018 年奔甘林

งานยางพาราเอ็กซ์โป

Exhibition

- “เย็นศิระเพราะพระบริบาล”
ชมสวนไฟยิ่งใหญ่ตระการตา
- กันโลกนวัตกรรมยางพารา 4.0
จาก 3 หน่วยงานระดับประเทศ
- “เกษตรมหัศจรรย์”
อสังการพืชทำเงินกว่า 100 ชนิด
- “สวนนงนุชพิกายา”
จัดแสดงพืชทรงคุณค่า สัจจรครั้งแรกในอีสาน

Innovation

- เปิดตัว “ถนนเรื่องแสง” จากยางพารา
ครั้งแรกของประเทศไทย
- สาธิตกรีดยางด้วยนวัตกรรมฝีมือคนไทย
“มีดกรีดยางนกเงือก”
- สัมผัสนวัตกรรมยางพารา “นานาชาติ”
- ชมผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด “ยางพารา”
จากองค์กรภาครัฐ – เอกชน
- เลือกซื้อนวัตกรรม และนวัตกรรมเพื่อ

Activities

- เสวนาความรู้ด้านการเกษตร
ร่วมค้นหา “แรงบันดาลใจ” จากไอคอนคนดัง
- อบรม “อาหาร” งานเด็ด จากเชฟมืออาชีพ
- แข่งขันกรีดยาง
ลับมีดกรีดยาง และกองเชียร์ยางพารา
- สุนรางวัลใหญ่ กับสลากกาชาด
- “บึงกาฬลานเด็กเล่น”
เปิดโซนใหม่เอาใจเยาวชน คนบึงกาฬ
- แชมป์ 4 ภาค ร่วมชิงชัย
- “ไทยแลนด์ลูกทุ่งคอนเทสต์ 2018”
ชิงเงินรางวัลกว่า 5 แสนบาท
- ชมคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง

ISUZU

AIS NEXT





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 11 มกราคม 2561

ปีที่: 27

ฉบับที่: 9906

หน้า: 16(ล่าง)

Col.Inch: 119.15 Ad Value: 196,597.50 PRValue (x3): 589,792.50 คลิป: สีสี่

โฆษณา: งานวันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ 2561: งานยางพาราเอ็กซ์โป ครั้งยิ่งใหญ่



象胶节

17-23 ม.ค.2561

ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จ.บึงกาฬ

เอ็กซ์โป ครั้งยิ่งใหญ่



รหัสข่าว: C-180111012162

หน้า: 3/3

67/25 ถนนบางขุนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 950

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 11 มกราคม 2561

ปีที่: 24

ฉบับที่: 5884

หน้า: 1 (ล่างขวา), 27, 28

Col.Inch: 61.29 Ad Value: 58,225.50

PRValue (x3): 174,676.50

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: "สมคิด" ฟุ้งรัฐทำหุ้นแดง นักลงทุนเชื่อมั่นนโยบาย

'สมคิด' ฟุ้งรัฐทำหุ้นแดง นักลงทุนเชื่อมั่นนโยบาย

หัวหน้าทีมเศรษฐกิจโวลตลาดหุ้นไทยขึ้น เพราะนักลงทุนเชื่อมั่นนโยบายรัฐบาล หากการเมืองนิ่ง เลือกลงตราเงินทุนต่างชาติไหลเข้าต่อเนื่อง มองเศรษฐกิจไทย Q4 โต 5% สังกัดงานประมาณกลางปี 1 แสนล้านบาท เสนอกรม.ต้นเดือน ก.พ. ใช้ในโครงการบัตรคนจนและปฏิรูปภาคเกษตรกรรมทั้งหมด

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี



สมคิด

ฝ่ายเศรษฐกิจ ปาฐกถาพิเศษ "พลิกโฉมเศรษฐกิจไทย สู่อุดมคติ" จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ว่า ตั้งแต่เปิดตลาดหุ้นปีนี้มา ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างมาก สะท้อนภาพรวมของเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวได้อย่างดี ซึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นในนโยบายของรัฐบาลในการลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC รวมไปถึงการปฏิรูปเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ขณะที่มองว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส 4/2560 มีโอกาสที่จะขยายตัวได้ถึง 5%

ทั้งนี้หากการเมืองนิ่ง การเลือกตั้งผ่านไปด้วยความราบรื่น และมีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งแล้ว ก็จะเป็นตัวสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้าไปและขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากมีทิศทางแบบนี้เงินทุนต่างชาติจะยังคงไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง

"นักลงทุนจะไม่มาไทยได้อย่างไร 2 ปีที่ผ่านมาการเข้ามาเปรียบเหมือนเราเป็นอุ้งมือที่ต้องเข้ามาจับจุนเครื่องยนต์ให้สามารถวิ่งได้ จากเดิมอาจจะวิ่งได้แค่ 40 มาเป็น 80 และเป็น 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และในอนาคตหากคู่แข่งสามารถวิ่งไปได้ถึง 180-200 เราคงไม่ใช่เป็นแค่การจุนเครื่องแล้ว แต่ต้องมีการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์บ้างเครื่อง เปรียบเหมือนกับการปฏิรูปประเทศที่จะเกิดขึ้น และหากจะต้องแข่งขันได้ก็ต้องมีข้างพิตเป็น

แรงงานที่สำคัญ ซึ่งในช่วงไตรมาส 4/2560 หลายคนบอกจีดีพี จะใกล้ 4.5% แต่ผมมองว่าจะมีโอกาสถึง 5% และทั้งปีมีโอกาสที่จะถึง 4% ได้ โดยสิ่งสำคัญมันมาจากความเชื่อมั่นของประชาชนสำคัญที่สุด ซึ่งในเดือนธ.ค.ที่ผ่านมา ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนสูงสุดในรอบ 35 เดือน และความเชื่อมั่น

อ่านต่อหน้า 28

สมคิด

(ต่อจากหน้า 27)

อุตสาหกรรมสูงสุดในรอบ 22 เดือน มาถึงตอนนี้นั้ผมอยากให้ทุกท่านวัดเองว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่ หากเห็นว่าอันไหนไม่ดีให้มาบอกด้วย"

นอกจากนี้สิ่งที่รัฐบาลจะเร่งดำเนินการคือ การปฏิรูปภาคการเกษตร การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีศักยภาพมากขึ้น โดยกระทรวงการคลังจะเร่งพิจารณาจัดทำงบกลางปี เพื่อปฏิรูปการเกษตรและยกระดับฐานราก เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในปีนี้

ส่วนมาตรการช่วยเหลือภาคเกษตรและผู้มีรายได้น้อยนั้น วานนี้คณะรัฐมนตรีหรือ ครม. ได้มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยระยะที่ 2 ซึ่งในเฟสแรกนั้น รัฐบาลได้เพิ่มวงเงินในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นให้กับผู้มีรายได้น้อยต่ำกว่าเส้นความยากจน หรือ มีรายได้น้อยกว่า 3 หมื่นบาทต่อปี เพิ่มขึ้นเป็น 500 บาท และหากมีรายได้น้อย 3 หมื่นบาทต่อปี จะได้

วงเงินเพิ่มเป็น 300 บาท แต่อย่างไรก็ตามจะตั้งอยู่บนเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนดว่าผู้มีรายได้น้อยจะต้องพัฒนา สร้างอาชีพด้วย ขณะเดียวกันยังตั้งภาคเอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุน โดยให้สิทธิประโยชน์ในการหักลดหย่อนภาษีกับผู้ประกอบการที่ใช้จ่ายเพื่อการอบรม หรือพัฒนาทักษะแรงงานให้กับผู้มีรายได้น้อยด้วย

ขณะที่การช่วยเหลือภาคเกษตรนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยู่ระหว่างการหารือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เพื่อยกระดับการเกษตรของประเทศไทย โดยจะพิจารณาเป็นรายกลุ่ม รายจังหวัด ว่าในแต่ละพื้นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือ หรือดำเนินการในลักษณะใดบ้าง รวมถึงจะต้องร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมด้วย ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะตั้งทีมงานเพื่อดูแลกลุ่มจังหวัดโดยเฉพาะ เพื่อให้การเติบโตในเศรษฐกิจฐานรากแข็งแรงและกระจายตัวมากขึ้น

ทางบกกลางแสนล้าน

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า คลังจะเสนอการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือ งบกลางปี ประจำปีงบประมาณ 2561 ไว้ วงเงิน 1 แสนล้านบาท เข้าสู่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต้นเดือน ก.พ.นี้ และจะเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาได้ในช่วงเดือน มี.ค.

สำหรับงบกลางปี 2561 วงเงินราว 1 แสนล้านบาท จะแบ่งเป็น 3.5 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฟส 2 และอีก 4 หมื่นล้านบาท ใช้สำหรับการรองรับปฏิรูปภาคเกษตรกรรมทั้งหมด ได้แก่ การลดพื้นที่การปลูกยางพาราที่มีการตั้งเป้าลดพื้นที่ 10-20% ขึ้นไป ซึ่งจะมีผลต่อราคาขายในตลาดทำให้ราคาดีขึ้น เป็นต้น และส่วนที่เหลือจะให้กองทุนหมู่บ้าน ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยกองทุนหมู่บ้านจะต้องนำเสนอโครงการที่มีความเหมาะสม



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 950

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 11 มกราคม 2561

ปีที่: 24

ฉบับที่: 5884

หน้า: 1 (ล่างขวา), 27, 28

Col.Inch: 61.29 Ad Value: 58,225.50 PRValue (x3): 174,676.50

คลิป: สี่สี่

หัวข้อข่าว: "สมคิด" ฟุ้งรัฐทำหุ่นแดง นักลงทุนเชื่อมั่นนโยบาย

เข้ามา และอีกส่วนจะใช้รองรับโครงการพัฒนา
ระดับตำบลของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะ
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเมืองรอง
“ในหลักการการจัดทำงบกลางปี 2561
เมื่อมีการนำเงินลงสู่ระบบแล้ว ต้องนำไปสู่
การปฏิรูปเพื่อให้เศรษฐกิจดีขึ้น” รมว.คลัง
ระบุ ■



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กนฺหุัน

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 750

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พฤษภดับดี 11 มกราคม 2561

ปีที: 14

ฉบับที: 3418

หน้า: 1(ขวา), 2

Col.Inch: 41.27 Ad Value: 30,952.50 PRValue (x3): 92,857.50

คลิป: ลีลี

หัวข้อข่าว: CPT ลันจ่ายปันผลโดนใจเงินทจนแกร้ง-มีกำไรสะสม

CPT ลันจ่ายปันผลโดนใจ เงินทจนแกร้ง-มีกำไรสะสม



สมคักดี หลิมประเสริฐ

ทจนหุัน - CPT โปรกรสองพื้นฐานสุดแกร้ง ฐานทจนแ่งนึ่ง มีกำไรสะสม 230 ลันบาท คาคดผลประคอบการโตค่อเนื้อง คเคะเม้า 2.57 บาท ยังมีส่วนเพิ่มได้อีก 18% พร้อมรับปันผลสูงเป็นพิเศษ คาคดให้ยลด์ 5.7-7.1% ด้านผู้บริทการ ลังเดินหน้าประมุลงานไม่หยุด หวังซิงงานเต็มแบ็กลือกเพิ่ม นายสมคักดี หลิมประเสริฐ ประชาน → → → **อ่านหน้า 2**



CPT

(ค่อจากหน้า 1)

เจ้าหน้าทีบริทการ บริษท ซีพีที โดริ แอนด์ เพาเวอร์ จักัด (มหาชน) หรือ CPT เป็ดเผยว่า บริษทมองแนวม้าพรวมอุตสาหกรรรมปี 2561 จะเติบโตซันตามสภาวะเศรษฐกิจภาพพรวม อาทิ กลุ่มโรงงานน้ำตาล โรงงานยาง โรงปูน ซิงจะ ทำให้มีปริมาณงานใหม่ๆ เข้าม่าเพิ่มมากขึ้นซิงจะ ส่งผลคิตต่อบริษท โดยวางการเติบโตของรายได้อันปี 2561 ไว้ราว 10% นอกจากนั้ บริษทมีงานในมือ (Backlog) ราว 500 ลันบาท คาคดว่าจะรับรู้อย่างไรทั้งหมดในปี 2561

● รับอานิสงส์ EEC

โดยในปี 2561 บริษทจะมุ่งเน้นเข้าประมุลงานด้านน้ำ ซิงคาคดว่าจะได้รับงานจากบริษทจักัดการและพัฒนาทริพยากรนำภาคตะวันออก จักัด (มหาชน) หรือ EASTW, งานสร้างทอส่งน้ำ จากกรฐเทมมหานคร รวมถึงงานอัปเกรดโรงไฟฟา จากการไฟฟาส่วนภูมิภาค คิตเป็นมุลคัารวมราว 500 ลันบาท ซิงนี้บริษทมีความมั่นใจว่าจะได้รับงานดังกล่าว เนื่องจากเป็นกลุ่มลูกคัาเดิมและบริษทมีความซิงหาญงานดังกล่าวอยู่แล้ว

ด้านงานงานติดตั้งและปรับปรุ้งระบบคู้ควบคุมไฟฟาในสถานีย่อยปี 2561 จากทีได้มี การประกาศโบบอนุญาตประคอบกิจการโรงไฟฟา ออกมาราว 20 แห่ง บริษทคาคดว่าจะได้รับงาน

ราว 7 แห่ง มุลคัารวมราว 400 ลันบาท อย่างไรก็ตามบริษท มองว่าหาก พ.ร.บ.โครงการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีความชัดเจน จะทำให้ส่งผลคิตต่อบริษทด้านปริมาณงาน ซิงจะเข้าม่าเสริมการเติบโตของบริษทได้เป็นอย่างดี

● กำไรสะสม 230 ลัน

บริษทหลักทริพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จักัด เป็ดเผยว่า คาคดการณ้อตราการเติบโตกำไรหลังงวดปี 2560 และปี 2561 เป็น 24% และ 10% ตามลำดับ คคือ 140 และ 154 ลันบาท เนื่องจากจะมีโรงงานใหม่ทีจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2561 และดำเนินการซิงพาณิชย์ได้อันไตรมาส 4/2561 นั้มีโอกาสสูงทีบริษทจะจ่ายปันผลได้มากในงวดปี 2560 เนื่องจากมีแผนใช้เงินลงทจนขณะนั้รวมเป็น 270 ลันบาท แบ่งเป็น 1.เพื่อซื้อที่ดินก่อสร้างโรงงานใหม่และซื้อเครื่องจักร 200 ลันบาท และ 2.เพื่อขยายตลาดไปต่างประเทศ 70 ลันบาท ขณะทีคาคดว่า ณ ลันปี 2560 บริษทจะมีกำไรสะสมอยู่ที่ 230 ลันบาท

นอกจากนั้ บริษทยังมีฐานะการเงินทีดี มาก เป็นเงินสดสุทธิ (Net Cash Position) คคือมีเงินสดมากกว่าเงินกู้ (ณ ลันงวด ไตรมาส 3/2560 มีเงินกู้เพียง 36 ลันบาท แต่มีเงินสดถึง 107 ลันบาท) บริษทมีงานในมือ (Backlog) ทีสูงในงวดลันปี 2560 Backlog เป็น 500 ลัน

บาท ซิงจะส่งมอบในปี 2561 คิตเป็นลัดส่วน 36% จากประมุลการรายได้อันงวดปี 2561 แล้ว

● จับตายลด์สูง 5.7-7.1%

อย่างไรก็ตาม คาคดว่าในปี 2562 และปี 2563 รายได้อันจะเติบโตสูงเมื่อสามารถใช้กำลังการผลิตโรงงานใหม่ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการผลิตเต็มปี โดยบริษทตั้งเป้ารายได้อันปี 2563 ไว้ถึง 3 พันลันบาท คิตเป็นประมุลเท่าตัวจากปี 2561 นอกจากนั้จะเข้าไปประมุลการซิงสินคัาให้กับโครงการ SPP และโครงการบริทการจักัดการนำด้วย

ในแง่การประเมินมุลคัาทันพบว่า ขณะนั้ซิงขายที P/E ปี 2561 ที 12.7 เท่า เทียบกับกลุ่มที 19.0 เท่า หากกำหนด Forward P/E ที 15 เท่า จะได้อาคคัาพื้นฐานที 2.57 บาท ยังมีส่วนเพิ่มได้อีก 18% และรับปันผลทีสูงเป็นพิเศษสำหรับงวดปี 2560 ด้านบัจจ่ายลบคคือ สภาพลคองการซิงขายหุ้น (Free Float) ไม่สูงนักเป็น 28.1% จุดเต้นคาคดปันผลปี 2560 สูง Yield 5.7-7.1%



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กันหุน

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 550

Section: First Section/ข่าวบริษัทจดทะเบียน

วันที่: พุธที่ 11 มกราคม 2561

ปีที่: 14

ฉบับที่: 3418

หน้า: 6(ซ้าย)

Col.Inch: 22.53 Ad Value: 12,391.50 PRValue (x3): 37,174.50

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: TASCORับนโยบายรัฐป้มยอดยางมะตอยถูเคาะเป้า26.9บาท

TASCORับนโยบายรัฐ ป้มยอดยางมะตอย ถูเคาะเป้า26.9บาท

กันหุน - TASCORับนโยบายรัฐบาล เดินหน้านำยางพาราเพื่อเป็นส่วนผสมในการผลิตเป็นยางมะตอยเพิ่มขึ้น เอ็มดี “ชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์” แยมออเดอ์ยางมะตอยที่มียางพาราเป็นส่วนผสมปีละ 80,000-100,000 ตัน ในปีนี้และต่อเนื่องถึงปี 2562 ฟากโบรกเกอร์มองผลงานโดดเด่น เคาะเป้า 26.90 บาท

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TASCOR บริษัท บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม (กลุ่มบริษัท) เป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยสำหรับนำไปใช้ในการก่อสร้างถนนและซ่อมบำรุงผิวการจราจร ทางยกระดับ ผิวทางวิ่งขึ้นลงของสนามบิน ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกกลุ่มบริษัทยังได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังผู้นำเข้าและผู้รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนนในทวีปแอฟริกา โอเชียเนีย และอเมริกาเหนือ เปิดเผยว่า จากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้

เชิญประชุมและขอความร่วมมือผู้ผลิตยางมะตอยที่ใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมช่วยจัดซื้อน้ำยางพาราผ่านการยางแห่งประเทศไทย หรือชุมชนสหกรณ์ในท้องถิ่น

● เดินหน้าป้มกำลังผลิตยาง

ทั้งนี้เพื่อนำมาใช้ในการผลิตยางพาราเอซี และยางมะตอยน้ำผสมยางพาราสำหรับงานพาราสเลอริซึลสำหรับในงานก่อสร้างและบำรุงรักษาของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทนั้น บริษัทและบริษัทย่อยยอมรับว่ามีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้ทันที โดยเตรียมประสานงานเพื่อติดต่อขอซื้อน้ำยางพารา กับสหกรณ์ในท้องถิ่นที่ทางบริษัทมีโรงงานตั้งอยู่

อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าความต้องการใช้ยางมะตอยที่มียางพาราเป็นส่วนผสมปีละ 80,000-100,000 ตันในปี 2561 และต่อเนื่องถึงปี 2562

เคาะเป้า 26.90 บ.

ด้านบทวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) ระบุว่าบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TASCOR ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยเพื่อใช้ในการก่อสร้างและซ่อมบำรุงทางราคาเป้าหมายที่ 26.90 บาท คัด P/E ต่ำ 10.8 เท่า กำไรงวดไตรมาส 4/2560 โดดเด่น และต่อเนื่องปี 2561



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: พุธที่ 11 มกราคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14550

หน้า: 4(เต็มหน้า), 5

Col.Inch: 464.77 Ad Value: 720,393.50 PRValue (x3): 2,161,180.50 คลิป: สี่สี่

หัวข้อข่าว: น้ำใจไหลเขียว'มติชน'9มกราฯ(มีต่อ)

น้ำใจไหลเขียว'มติชน'9มกราฯ



พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. ร่วมแสดงความยินดี มติชนก้าวสู่ปีที่ 41



พิทักษ์ พุทธิสาริก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ บ.ฮอนด้าอโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: พุธที่ 11 มกราคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14550

หน้า: 4(เต็มหน้า), 5

Col.Inch: 464.77 Ad Value: 720,393.50 PRValue (x3): 2,161,180.50 คลิป: สี่สี่

หัวข้อข่าว: น้ำใจไหลเชี่ยว'มติชน'9มกราฯ(มีต่อ)



บริษัท บัวหลวงซีเคียวริตี้ มาพร้อมดอกไม้วยพร



การประสานภูมิภาคร่วมบริจาคทำบุญโครงการแบ่งปันความรู้ เขตอุตสาหกรรม



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Maticchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: พุธที่ 11 มกราคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14550

หน้า: 4(เต็มหน้า), 5

Col.Inch: 464.77 Ad Value: 720,393.50 PRValue (x3): 2,161,180.50 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: น้ำใจไหลเชี่ยว'มติชน'9มกราฯ(มีต่อ)



พงษ์ วิเศษไพฑูรย์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ซีพีเอฟ



สราวุธ เบญจกุล โฆษกสำนักงานศาลยุติธรรม



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: พุธที่ 11 มกราคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14550

หน้า: 4(เต็มหน้า), 5

Col.Inch: 464.77 Ad Value: 720,393.50 PRValue (x3): 2,161,180.50 คลิป: สี่สี่

หัวข้อข่าว: น้ำใจไหลเชี่ยว'มติชน'9มกราฯ(มีต่อ)



รีนิวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี สมทบโครงการแบ่งปันความรู้ เชิดชูศาสนา



พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: พุธที่ 11 มกราคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14550

หน้า: 4(เต็มหน้า), 5

Col.Inch: 464.77 Ad Value: 720,393.50 PRValue (x3): 2,161,180.50 คลิป: สี่สี่

หัวข้อข่าว: น้ำใจไหลเชี่ยว'มติชน'9มกราฯ(มีต่อ)



สุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



จตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แสดงความยินดีมติชน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: พุธที่ 11 มกราคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14550

หน้า: 4(เต็มหน้า), 5

Col.Inch: 464.77 Ad Value: 720,393.50 PRValue (x3): 2,161,180.50 คลิป: สี่สี่

หัวข้อข่าว: น้ำใจไหลเชี่ยว'มติชน'9มกราฯ(มีต่อ)



ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง



สรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Maticchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: พุธที่ 11 มกราคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14550

หน้า: 4(เต็มหน้า), 5

Col.Inch: 464.77 Ad Value: 720,393.50 PRValue (x3): 2,161,180.50 คลิป: สี่สี่

หัวข้อข่าว: น้ำใจไหลเชี่ยว'มติชน'9มกราฯ(มีต่อ)



ตัวแทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



ตัวแทนการยางแห่งประเทศไทย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: พุธที่ 11 มกราคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14550

หน้า: 4(เต็มหน้า), 5

Col.Inch: 464.77 Ad Value: 720,393.50 PRValue (x3): 2,161,180.50 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: น้ำใจไหลเชี่ยว'มติชน'9มกราฯ(มีต่อ)



สุรุจณี เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาอวยพรมติชน



ยุทธนา ดันติพาณิชย์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ตัวแทนองค์การเภสัชกรรม



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: พุธที่ 11 มกราคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14550

หน้า: 4(เต็มหน้า), 5

Col.Inch: 464.77 Ad Value: 720,393.50 PRValue (x3): 2,161,180.50 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: น้ำใจไหลเชี่ยว'มติชน'9มกราฯ(มีต่อ)



สุภชัย วีระภุชงค์ รองกรรมการผู้จัดการ บ.ไทยนครพัฒนา บริจาคเงินโครงการแบ่งปันความรู้



พงษ์ศักดิ์ รักตพงษ์ไพศาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: พุธที่ 11 มกราคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14550

หน้า: 4(เต็มหน้า), 5

Col.Inch: 464.77 Ad Value: 720,393.50 PRValue (x3): 2,161,180.50 คลิป: สี่สี่

หัวข้อข่าว: น้ำใจไหลเชี่ยว'มติชน'9มกราฯ(มีต่อ)



กัญจนา ศิลปอาชา อดีต ส.ส.และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมทำบุญ



พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/การค้า-การลงทุน

วันที่: พุธที่ 11 - เสาร์ 13 มกราคม 2561

ปีที่: 38 ฉบับที่: 3330 หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 70 Ad Value: 87,500 PRValue (x3): 262,500

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: ขอเยียวยาหยุดกรีดยาง 3 เดือน สำนักงานฯ ปล่อยใช้เงินยกย.จ่ายชดเชย 3,200 ล้าน

ขอเยียวยาหยุดกรีดยาง 3 เดือน

• สำนักงานฯ ปล่อยใช้เงินยกย.จ่ายชดเชย 3,200 ล้าน

หยุดกรีดยาง 3 หน่วยงานรัฐกว่า 1.2 แสนไร่ ส่อเคือง สำนักงานฯ ปล่อย กยท.ให้ใช้งบกองทุนพัฒนา ยางพารา เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 1.6 หมื่นราย ประเมินเบื้องต้นกว่า 3,200 ล้าน ลุ้น 17 ม.ค.บอร์ด กยท. เคาะเห็นชอบหรือไม่

จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 12 ธันวาคม 2560 หนึ่งในมาตรการแก้ไขปัญหา ยางพารา เป็น 1 ใน 4 มาตรการ ได้แก่ การลดปริมาณผลผลิต ของหน่วยงานภาครัฐที่มีสวนยาง (ยกเว้นพื้นที่สวนยางที่ใช้ในการ วิจัย) ของ 3 หน่วยงานเป้าหมาย ได้แก่ องค์การอุตสาหกรรมป่า ไม้ (อ.อ.ป.) มีเนื้อที่สวนยาง 8.9 หมื่นไร่ กรมวิชาการเกษตร 2,000 ไร่ และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มีเนื้อที่เปิดกรีดยาง 3.01 หมื่นไร่ รวมเนื้อที่ 1.21 แสน ไร่ จะหยุดกรีดยาง 3 เดือน ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 นั้น

แหล่งข่าวจากกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า หลังจาก ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบแล้ว ทาง กยท.ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อปลายสัปดาห์ ก่อน ร่วมกับสำนักงานประมาณ เพื่อหารือถึงงบประมาณที่จะ ใช้ชดเชยเยียวยาพนักงานที่รับ จ้างกรีดยาง (พนักงานเหล่านี้มี สวัสดิการ มีประกันสังคม และ มีรายได้จากส่วนแบ่งในการกรีดยาง

ที่) ที่ได้รับผลกระทบจาก 3 หน่วยงานหยุดกรีดยาง โดยทาง กยท.เสนอให้ใช้งบกลาง เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะ ดูแลรักษาเสถียรภาพราคายาง แต่ทางฝ่ายสำนักงานประมาณ เห็นว่า กยท.มีเงินกองทุนพัฒนา ยางพาราอยู่แล้วให้ใช้เงินก่อน นี้ไปก่อน เนื่องจากงบกลางเป็น งบช่วยเหลือประชาชนในกรณี ฉุกเฉิน จำเป็น เร่งด่วนยามเกิด ภัยพิบัติ เช่น มีพายุ หรือเกิด แผ่นดินไหว เป็นต้น จึงเห็น ว่า ให้ กยท.นำเงินดังกล่าวมาแก้ ปัญหาไปก่อน

สำหรับฐานคิดคำนวณ ปริมาณผลผลิต (สำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

ต้องจ่ายชดเชย เยียวยา กว่า 1.6 หมื่นคน คาดจะใช้งบประมาณ เบื้องต้นกว่า 3,200 ล้านบาท



ผลผลิตยางพาราเฉลี่ย 226 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี โดยกรีดยาง 10 เดือน ดังนั้นผลผลิตต่อเดือน เฉลี่ยเท่ากับ 22.6 กิโลกรัมต่อไร่ กยท.กำลังอยู่ในระหว่างการสำรวจ และจัดทำหลักเกณฑ์ในการชดเชย ดังกล่าวนี

“ในวันที่ 17 มกราคมนี้ จะถึงนี้จะมีการประชุมบอร์ดการ ยางฯ ที่มี พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เป็นประธาน ประเด็นสำคัญ ที่จะมีการหารือและต้องจับตา คือ ที่ประชุมจะเห็นชอบการใช้ งบจากกองทุนพัฒนายางพารา ตามที่สำนักงานประมาณเสนอ หรือไม่ เนื่องจากเป็นเงินจำนวนมาก จะใช้งบจากกองทุนพัฒนา

ยางเพื่ออย่างเดี๋ยวดังไม่ไหว อาจจะต้องกลับไปหารือกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และรัฐมนตรีช่วยว่าการอีกครั้ง เพื่อให้นโยบายดังกล่าวนี้สำเร็จ คือการยกระดับราคาของแผ่นรม ด่วนไปที่เป้าหมาย 65 บาทต่อกิโลกรัม”

แหล่งข่าวกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การ ชดเชยพนักงานกรีดยาง 3 หน่วยงานรัฐ กล่าวคือจ่ายไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ ค่าตอบแทน 15,000 บาท (3 เดือน) จ่ายผ่าน 3 หน่วยงานรัฐ แล้วให้ หน่วยงานรัฐไปกระจายสู่ผู้รับ จ้างกรีดยาง ยกตัวอย่าง กยท. จ่าย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/การค้า-การลงทุน

วันที่: พุธที่ 11 - เสาร์ 13 มกราคม 2561

ปีที่: 38 ฉบับที่: 3330 หน้า: 8(ปน)

Col.Inch: 70 Ad Value: 87,500 PRValue (x3): 262,500 คลิป: สี่สี

หัวข้อข่าว: ขอเยียวยาหยุดกรีดยาง3เดือน สำนักงานฯ โบายใช้เงินกยท.จ่ายชดเชย3,200ล้าน

พนักงาน แบบ 60:40 ถ้า
รัฐบาล จ่าย 1,000 บาทต่อ
ไร่ ใน 1,000 บาทจะต้องแบ่ง
ให้ กยท. 600 บาท และผู้รับ
จ้างกรีดยาง 400 บาท เป็นต้น
ผู้สื่อข่าว “ฐาน
เศรษฐกิจ” ได้ไปสอบถาม
หน่วยงานรัฐที่ได้รับผลกระทบ
ในส่วนของผู้รับจ้างกรีดยาง พบว่า พนักงานที่ได้รับ
ผลกระทบมากที่สุด ได้แก่
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
(อ.อ.ป.) มีเนื้อที่สวนยาง 8.9
หมื่นไร่ มีผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับ
ผลกระทบ จำนวน 1.5 หมื่น
คน ส่วนพื้นที่ กยท. มีจำนวน
กว่า 3 หมื่นไร่ พนักงานรับจ้าง
กรีดยางกว่า 1,000 คน ส่วน
กรมวิชาการเกษตร จำนวน
158 คน (ดูกราฟประกอบ)
ทำให้ กยท.หรือรัฐ จะต้อง
จ่ายเงินชดเชยเยียวยา
กว่า 1.6 หมื่นคน งบประมาณเบื้องต้น
คาดจะใช้ประมาณ 3,200
ล้านบาท

ขณะที่นายทศพล
ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่าย
เกษตรกรกรชาวสวนยาง
และสวนปาล์มน้ำมัน 16 จังหวัด
ภาคใต้ (คยป.) กล่าวว่า ไม่
เห็นด้วยที่ กยท.จะนำเงิน
กองทุนพัฒนายางพารามาใช้
เนื่องจากเป็นนโยบายรัฐบาล
จะต้องใช้งบกลางเท่านั้น ขอ
คัดค้าน ไม่ได้พิจารณาสวน
ที่อยู่ในพื้นที่ของรัฐ แต่เกรง
ว่า กยท.จะใช้เงินผิดประเภท
หรือไม่ ■



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 11 - อาทิตย์ 14 มกราคม 2561

ปีที่: 40

ฉบับที่: 5009

หน้า: 9(บน)

Col.Inch: 58.29 Ad Value: 58,290

PRValue (x3): 174,870

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ยิ่งใหญ่งานยางบึงกาฬ'61 รัฐบาลจีนส่งนวัตกรรมนำร่องลงทุนไทย

ยิ่งใหญ่งานยางบึงกาฬ'61 รัฐบาลจีนส่งนวัตกรรมนำร่องลงทุนไทย

**“บึงกาฬ” จัดใหญ่ “วันยางพาราและ
กาชาดบึงกาฬ 2561” ชูโมเดลประชารัฐ
ยางพาราสู่หมทรรรมเอ็กซ์โปปี'61
ต้นนวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เปิด
ประตูสู่อินโดจีน**

นายพินิจ จารุสมบัติ อธิบดีรองนายกรัฐมนตรี และประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ เปิดเผยภายหลังการเข้าร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “วันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ 2561” ว่า ยางพารานับเป็นพืชหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย ช่วยเพิ่มจีดีพีประเทศแต่ละปีอย่างมหาศาล บึงกาฬเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เหมาะสมในการปลูกยางพารา เนื่องจากปริมาณการผลิตอุปสงค์อุปทานใกล้เคียงกัน ดังนั้น การแก้ไขปัญหายางพาราอย่างยั่งยืนจึงอยู่ที่การบริหารจัดการของทุกภาคส่วน เกษตรกรต้องยกระดับการผลิตเพื่อการแปรรูป รวมถึงภาครัฐต้องผลักดันองค์ความรู้ นวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าให้มากขึ้น

ทั้งนี้ จากการจัดงานยางพาราบึงกาฬทุกปีส่งผลให้เกิดการขยายการจัดตั้งโรงงาน กระตุ้นการส่งเสริมจากภาครัฐ นักธุรกิจ และยังเป็นการสร้าง



วันยางพาราบึงกาฬ - นายพิสุทธิ์ บุญยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายนิพนธ์ คนขยัน นายก อบจ. โพนี เฉิน ผู้อำนวยการ บริษัท รับเบอร์ วัลเลย์ กรุ๊ป จำกัด (ประเทศไทย) และครูสลา คุณวุฒิ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ 2561 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 17-23 มกราคมนี้ ที่ จ.บึงกาฬ

ความสัมพันธ์ทางการค้าอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง และประเทศต่าง ๆ เช่น อินเดีย จีน สนใจเข้ามาลงทุนเพิ่ม จึงนับว่างานยางพาราบึงกาฬเป็นต้นแบบโมเดลประชารัฐยางพาราโดยแท้จริงที่ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อน

นายโพนี เฉิน ผู้อำนวยการ ฝ่ายประเทศไทย บริษัท รับเบอร์ วัลเลย์ กรุ๊ป

จำกัด กล่าวว่า ในการจัดงานวันยางพาราบึงกาฬทุกปีถือเป็นงานที่เปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือการค้าผลิตภัณฑ์ยางออนไลน์อย่างมาก และรัฐบาลจีนมองว่าเป็นงานที่แตกต่างจากเวทีสินค้าอื่นคือผู้มาร่วมงานเป็นเจ้าของสวนยาง นักธุรกิจมาร่วมงานเอง โดยปีนี้ไฮไลต์ยกนวัตกรรมยางมานำเสนอจากบริษัท



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 11 - อาทิตย์ 14 มกราคม 2561

ปีที่: 40 ฉบับที่: 5009 หน้า: 9(ปน)

Col.Inch: 58.29 Ad Value: 58,290 PRValue (x3): 174,870

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ยิ่งใหญ่งานยางบึงกาฬ'61 รัฐบาลจีนส่งนวัตกรรมนำร่องลงทุนไทย

ต้นน้ำถึงปลายน้ำ จากชิงเต่าและโรงงาน
ผลิตยางรถยนต์เชียงใหม่ รวมทั้งหน่วยงาน
ราชการจึ้นนายทุนผู้มีประสบการณ์
ชิบปิ้งให้กับนักธุรกิจที่มาลงทุนในไทย
มากกว่า 10 ปี มาร่วมด้วย

นายฐาภรณ์ บุญปาน กรรมการผู้จัดการ
บมจ. มติชน กล่าวว่า งานยางพาราและ
กาชาดบึงกาฬจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 โดย
ผ่านวิญญ์กรปัญหาราคายางในททุกปี แต่
ความร่วมมือการจัดงานกลับมีการขยาย
ตัวเพิ่มขึ้นและประสบผลสำเร็จอย่าง
ที่ไม่คาดคิดมาก่อน เกษตรกรได้รับโอกาส
มีความเสี่ยงลดลงและรายได้เพิ่มอย่าง
เป็นรูปธรรมชัดเจน เพราะได้รับความ
ร่วมมือจากทุกหน่วยงาน

สำหรับงาน “วันยางพาราและกาชาด
บึงกาฬ 2561” จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6
ระหว่างวันที่ 17-23 มกราคม 2561 ณ สนาม
หน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชารุ่งเรือง
เมืองศูนย์กลางยางพารา เกษตรอินทรีย์
ก้าวหน้า เปิดประตูการค้าอินโดจีน”
โดยมีจังหวัดบึงกาฬ เหล่ากาชาดบึงกาฬ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ บมจ.
คาราบาวกรุ๊ป บมจ.มติชน และหน่วยงาน
ราชการ-เอกชนเข้าร่วม



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์
กรอบบ่าย

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/กทม.-ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น

วันที่: พุธที่ 11 มกราคม 2561

ปีที่: - ฉบับที่: 24927 หน้า: 15(ล่าง)

Col.Inch: 37 Ad Value: 81,400 PRValue (x3): 244,200

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: พ่อเมืองเลยระดมสมองแก้ปัญหาน้ำยางไหลบนถนน รณรงค์ให้เกษตรกรทำยางแผ่น

พ่อเมืองเลยระดมสมองแก้ปัญหาน้ำยางไหลบนถนน รณรงค์ให้เกษตรกรทำยางแผ่น



เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมพรหมเลิศ ชั้น 2 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับรถขนยางพาราทำน้ำยางหกบนถนนในเขตพื้นที่จังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2561 มี นายพรชัย ถมกระจำ รอง ผวจ.เลย นายณัฐวิทย์ วิวิธานภกรณ์ ปลัดจังหวัดเลย ผู้แทน อัยการจังหวัดเลย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย คณะกรรมการฯ ผู้แทนผู้ประกอบการ โรงงาน ผู้ประกอบการขนส่ง และสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขคำสั่งศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนนจังหวัดเลย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากรถบรรทุกขนย้ายน้ำยางก้อนถ้วยโดยแจ้งทุกอำเภอสำรวจลานรับซื้อน้ำยางก้อนถ้วยในพื้นที่ ชื่อ ที่อยู่ผู้ประกอบการ ตลอดจนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชุมกำหนดมาตรการในพื้นที่ของตนเอง

นอกจากนี้ให้ปรับปรุงจัดทำประกาศจังหวัดเลย เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมไม่ให้น้ำยางก้อนถ้วยรั่วไหล เพื่อลดอุบัติเหตุและส่งเสริมบรรยากาศการเป็นเมืองท่องเที่ยวจังหวัดเลย ใน 5 ประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1. มาตรการต่อเกษตรกรผู้ผลิตน้ำยางก้อนถ้วย ชาวสวนยางกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตให้เข้าใจปัญหาผลกระทบและปฏิบัติตามมาตรการข้อกำหนด 2. มาตรการต่อผู้ประกอบการ โรงงาน ผู้ค้า คณกลางและผู้รับซื้อรายย่อย ให้มีภาชนะรองรับน้ำยางที่อาจรั่วลงผิวจราจร

ไม่รับซื้อน้ำยางก้อนถ้วยเปียกโดยเด็ดขาด ปฏิเสธซื้อจากเกษตรกรรายที่ไม่มีมาตรการป้องกันน้ำยางก้อนถ้วยเรียรดลงผิวจราจร 3. ภาคราชการ อาทิ เจ้าพนักงานตำรวจ แขวงทางหลวงเขตที่ 1, 2 แขวงทางหลวงชนบทเลย ขนส่งจังหวัด ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ตาม พ.ร.บ. ทางหลวงแผ่นดิน พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ร.บ.รักษาความสะอาด ฯลฯ 4. ภาครัฐนำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น ให้ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำเรื่องผลกระทบ และรณรงค์ให้ซื้อ-ขายน้ำยางก้อนถ้วยที่แห้งหมาด ๆ แล้วเท่านั้น 5. การประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มเกษตรกรทุกช่องทาง ทั้งสื่อวิทยุ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว และอื่น ๆ ให้เกษตรกรตระหนักในความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของบุคคลที่สาม

ทั้งนี้ในส่วนของมาตรการด้านกฎหมาย ให้เจ้าพนักงานตำรวจ ขนส่งฯ ดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดอย่างจริงจังตามกฎหมายจากเขาไปทหาหนัก เช่น พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ร.บ.ทางหลวงแผ่นดิน และประมวลกฎหมายอาญาพร้อมทั้งตั้งอนุกรรมการออกตรวจเยี่ยม จดรับซื้อ ลานรับซื้อน้ำยางก้อนถ้วย เพื่อให้คำแนะนำและตรวจสอบว่าได้ดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ หรือไม่ รวมทั้งกำหนดระยะปานกลาง ระยะยาว รณรงค์ให้เกษตรกรทำยางแผ่น และน้ำยางก้อนถ้วยที่แห้งแล้ว โดยการขยายแห่งประเทศไทยสาขาเลยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการ.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 11 มกราคม 2561

ปีที่: 10

ฉบับที่: 2559

หน้า: 1(ขวา), 11

Col.Inch: 109.76 Ad Value: 164,640

PRValue (x3): 493,920

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: ดันศก.สู่ดิจิทัล ปฏิรูปเกษตรยกระดับฐานราก ตั้งงบปี62ทะลุ3ล้านล.

ดันศก.สู่ดิจิทัล ปฏิรูปเกษตรยกระดับฐานราก

ตั้งงบปี62ทะลุ3ล้านล.

ดันศก.สู่ดิจิทัลปฏิรูปเกษตรยกระดับฐานราก

ตั้งงบปี62ทะลุ3ล้านล.

ผู้จัดการรายวัน360° - “สมคิด” ลั่นปี 61 รัฐบาลพร้อมพลิกโฉมเศรษฐกิจไทย มุ่งดูแล ศก.ท้องถิ่นลดความเหลื่อมล้ำ หลังจีดีพีไทยโตต่อเนื่องแต่ขาดสมดุล ก.เกษตรฯ ปฏิรูปเกษตรกรรมกำหนดโซนนิ่ง จัดทำ Big Data ร่วมกับ ก.พาณิชย์ ทำการตลาดควบคุมการพัฒนาสินค้าชุมชนเชื่อมโยงท่องเที่ยวและก้าวสู่โลกดิจิทัล ซึ่งไม่เปลี่ยนวันนี้ไทยตกขอบเวทีโลกแน่ “อุตตม” เผยพ.ร.บ.อีอีซีคลอดแน่เร็วๆ นี้ ส่วนงบประมาณปี 62 วางกรอบไว้ 3 ล้านล้านบาท ขาดดุล 4.5 แสนล้านบาท เตรียมเสนอให้ ครม.พิจารณาอังคารหน้าพร้อมงบกลางพิเศษปี 61 วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท

อ่านต่อหน้า | 11

ผู้จัดการรายวัน360° - “สมคิด” ลั่นปี 61 รัฐบาลพร้อมพลิกโฉมเศรษฐกิจไทย มุ่งดูแล ศก.ท้องถิ่นลดความเหลื่อมล้ำ หลังจีดีพีไทยโตต่อเนื่องแต่ขาดสมดุล ก.เกษตรฯ ปฏิรูปเกษตรกรรมกำหนดโซนนิ่ง จัดทำ Big Data ร่วมกับ ก.พาณิชย์ ทำการตลาดควบคุมการพัฒนาสินค้าชุมชนเชื่อมโยงท่องเที่ยวและก้าวสู่โลกดิจิทัล ซึ่งไม่เปลี่ยนวันนี้ไทยตกขอบเวทีโลกแน่ “อุตตม” เผยพ.ร.บ.อีอีซีคลอดแน่เร็วๆ นี้ ส่วนงบประมาณปี 62 วางกรอบไว้ 3 ล้านล้านบาท ขาดดุล 4.5 แสนล้านบาท เตรียมเสนอให้ ครม.พิจารณาอังคารหน้าพร้อมงบกลางพิเศษปี 61 วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “พลิกโฉมเศรษฐกิจไทย สู่อุตสาหกรรม” ว่า ในปี 2561 ภารกิจที่รัฐบาลจะโฟกัสให้มากขึ้นคือการสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่จะลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของคนไทยโดยเฉพาะการดูแลราคาสินค้าเกษตร เพื่อให้ระบบ

เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งอย่างแท้จริงเพราะเศรษฐกิจเปรียบเสมือนรถไฟรางคู่ที่จะต้องมุ่งพัฒนาทั้งเศรษฐกิจศาสตร์สมัยใหม่ Modern Economy และเศรษฐกิจท้องถิ่น หรือ Local Economy ที่จะต้องมาบรรจบกัน เพราะที่ผ่านมาไทยละเลยในส่วนของ Local Economy มาก่อนข้างมากจึงทำให้เศรษฐกิจไม่สมดุล

“เราดูแล Modern Economy มาพอสมควรแล้วที่มุ่งเน้นการลงทุนและการส่งออกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจนทำให้สัดส่วนการส่งออกต่อจีดีพีสูงกว่า 60% ซึ่งไม่สมดุล และจีดีพีไตรมาส 4 ปลายปี 60 คาดการณ์ว่าจะโตระดับ 4.5% ก็จะทำให้ทั้งปี 2560 ก็จะโตได้ระดับ 4% แต่จากนั้นก็จะได้ระดับ 5% รัฐบาลนี้เข้ามาทำหน้าที่เพื่อไม่ให้เศรษฐกิจทรุดเท่าเศรษฐกิจโตมาได้ระดับหนึ่งแล้ว และจุดนี้ที่พอดีที่ไทยจะไปสู่การเลือกตั้งเราก็จะต้องใช้เวลาที่เหลือปฏิรูปเพราะถ้าทำได้ก็เหมือนหว่านเมล็ดพืชรอให้รัฐบาลใหม่สานต่อแต่ถ้าไม่ทำไทยจะตกเวทีทันที เราจึง

รอไม่ได้ ซึ่ง 2 ปีแรกเราก็เหมือนมาจูนเพื่อซ่อมรถต่อไปเราจะเปลี่ยนรถก็ต้องปฏิรูป” นายสมคิดกล่าว

ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยตลอดเวลาที่ไม่มีสมดุลทำให้ไทยเป็นเมือง 2 นคร คือ มีเมืองทันสมัยกับเมืองล้าสมัย ดังนั้น ปี 2561 จึงต้องโฟกัสให้เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ด้วยการเน้นเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยหลังจากช่วยให้ประชาชนมีรายได้จนเจือตนเองจากบัตรคนจนแล้ว จะต้องปฏิรูปอาชีพเกษตรกรรมอย่างจริงจังที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะยกเครื่องเกษตรกรรมของไทยโดยร่วมกับหน่วยงานทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กำหนดพื้นที่การเพาะปลูกให้เหมาะสมกระทรวงพาณิชย์จะเน้นเรื่องของการตลาด และร่วมกันจัดทำ Big Data เพื่อที่จะทำให้ทราบถึงปริมาณผลผลิตในอนาคตเพื่อไม่ให้เกิดภาวะล้นตลาด

นอกจากนี้ จะต้องพัฒนาสินค้าที่เกี่ยวข้อง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jadmam Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 11 มกราคม 2561

ปีที่: 10

ฉบับที่: 2559

หน้า: 1 (ขวา), 11

Col.Inch: 109.76 Ad Value: 164,640

PRValue (x3): 493,920

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: ดันศก.สู่ดิจิทัล ปฏิรูปเกษตรยกระดับฐานราก ตั้งเป้าปี62ทะลุ3ล้านล.

กับการเกษตรเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่น กรมทางหลวงจะต้องสร้างถนนเมืองรองไปไม่ใช้กระจุกแต่เมืองหลักเช่นปัจจุบัน ขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยก็จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อน โดยล่าสุดนายกฯ กำลังจะขอความร่วมมือให้ลงไประดับจังหวัดว่าจะทำอะไรในการพัฒนาที่เป็นการเอากลับไปโฟกัสให้เห็นชัดเจน

“รัฐจะทำงานประมาณกลางปีว่าด้วยการยกระดับการเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่จะกระจายไปยังเมืองรองที่จำเป็นจะต้องร่วมมือกับตามแนวทางประชารัฐเพื่อให้เห็นในปีที่เราจะพลิกให้คนที่ยากจนกลายเป็นทรัพย์สินที่มีค่าให้ได้ ขณะเดียวกันกระทรวง ศก.ก็ต้องโชว์กรม.ว่าจะทำอะไรบ้างเอาให้เห็นไปเลยเพื่อนำร่องกระทรวงอื่นๆ และจะรวมถึงรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องด้วย” นายสมคิดกล่าว

สำหรับภาคธุรกิจเมื่อผู้บริโภคเปลี่ยน การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปเพราะเทคโนโลยีใหม่ๆ ธุรกิจก็จำเป็นต้องเปลี่ยนด้วยดังนั้นนโยบายรัฐจะมุ่งส่งเสริมการเปลี่ยนเอสเอ็มอีไปสู่ดิจิทัลมีการเชื่อมโยงด้วยการพัฒนาไปสู่ IoT (Internet of Things) โดยปีนี้จะต้องไหมพัฒนาระบบค้าขายที่จะต่อยอดจากร้านธงฟ้าที่จะทำให้มีการค้าขายผ่านระบบอีคอมเมิร์ซให้มากขึ้นเพื่อการจำหน่ายสินค้าชุมชนโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐและเอกชนช่วยเหลือร่วมกัน

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ยุคดิจิทัลถือว่าเพิ่งเริ่มต้นแต่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การปฏิรูปจึงต้องมี 3 S (เอส) คือ Speed Scope Scale ประเทศกำลังพัฒนาจึงควรมุ่งไปสู่ดิจิทัลเพื่อเปิดโอกาสที่จะปรับตัวในการลดความเหลื่อมล้ำ อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีเรื่องท้าทายแต่ที่สุดก็ต้องก้าวไปสู่ยุคดิจิทัลเพื่อไม่ให้ตกขบวนซึ่งไทยจำเป็นต้องมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ 4.0

“ปี 2561 ไทยจะก้าวไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงเพราะคนไทยเริ่มรับรู้และตื่นตัวแล้วทั้งประชาชนและธุรกิจ รัฐเองก็พร้อมที่จะสนับสนุนเครื่องมือต่างๆ” นายอุตตมกล่าว

นายอุตตม ยังกล่าวถึงความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ภายในปลายเดือน

ม.ค.นี้หรือต้น ก.พ.นี้อย่างแน่นอนซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และจะมีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยคาดว่าจะมีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอีอีซีจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ประมาณ 1 แสนล้านบาทในปีนี้จะทยอยลงทุนต่อเนื่อง โดยในวันที่ 15 ม.ค.นี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีจะประชุมเพื่อหารือเรื่องอีอีซีที่กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีความคืบหน้าถึงแนวทางต่างๆ มากขึ้น

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า ระบบการเงินเป็นข้อมูลตลาดไม่ได้ใช้เงินผ่านธนบัตรผ่านแบงก์ รัฐบาลได้หารือร่วมกันหลายหน่วยงานเกี่ยวกับวิธีการป้องกันระบบแฮกเกอร์ และทดลองเหตุการณ์ฉุกเฉินเพื่อหาแนวทางป้องกันหลายเหตุการณ์ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้ใช้บริการมากขึ้น สำหรับสถาบันการเงินต้องเตรียมพร้อมรองรับนวัตกรรมใหม่ หากไม่ทำคนอื่นทำตนเองจะลำบาก ธนาคารจึงมุ่งเน้นสร้างความมั่นใจ ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากความผิดพลาดของบุคคลไม่ใช่ตัวระบบ

งปี 62 วงเงิน 3 ล้านล.-ขาดดุล 4.5 แสนล.

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ กล่าวภายหลังการประชุมเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ร่วมกับกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า ที่ประชุมฯ ได้กำหนดกรอบวงเงินการจัดทำงบฯ ปี 62 ไว้ที่ 3 ล้านล้านบาท โดยมีเป้าหมายการจัดเก็บรายได้อยู่ที่ 2.55 ล้านบาท ภายใต้สมมติฐานอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะอยู่ที่ 4.2% ของมูลค่าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) และการจัดทำงบประมาณจะยังคงเป็นแบบขาดดุลวงเงิน 4.5 แสนล้านบาท

ขณะที่งบลงทุนรวมจะมีทั้งสิ้น 6 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 20% ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายรวม นอกจากนี้ ด้านสัดส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 71% จะเป็นรายจ่ายด้านเงินเดือนข้าราชการ และอีก 29.5% จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายได้ข้าราชการในรูปแบบเงินบำเหน็จบำนาญผู้สูงอายุและการอุดหนุนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยส่วนที่เหลืออีกราว 3% จะเป็นการตั้งงบเพื่อการชำระหนี้เงินต้น 7 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ ในลำดับที่หน้าสำนักงบประมาณจะเสนอกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 62 ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบ และปลายเดือน ม.ค. นี้ จะเริ่มให้หน่วยงานต่างๆ เสนอแผนโครงการเพื่อให้สำนักงานประมาณได้พิจารณาค่าขอการจัดสรรเงินงบประมาณในปลายเดือน ม.ค. ก่อนที่จะสรุปร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 เพื่อนำเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้พิจารณาร่าง พ.ร.บ. วาระแรกในเดือน มิ.ย.

ส่วนการเสนอจัดทำงบกลางปีพิเศษเพิ่มปี 2561 วงเงินรวม 1.5 แสนล้านบาทนั้น นายเดชาภิวัฒน์ กล่าวว่า กระทรวงการคลังเตรียมเสนอ ครม.พิจารณาพร้อมกรอบงบประมาณรายจ่ายปี 2562 วันอังคารนี้ โดยจะแบ่งเป็นงบกลางที่ได้จากการกู้เงินจากระบบรวม 1 แสนล้านบาท และรายได้พิเศษที่มีเพิ่มเข้ามาอีก 5 หมื่นล้านบาท ซึ่งรัฐบาลจะนำรายได้พิเศษส่วนที่เพิ่มนี้ไปใช้จ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคลังและบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า งบกลางปีพิเศษ 100,000 ล้านบาท จะต้องจัดหาแหล่งเงินกู้ทั้งหมดช่วงต้นเดือน ก.พ. ก่อนจะเสนอให้ สนช. พิจารณาภายในเดือน มี.ค. โดยเน้นการใช้เงินใน 4 แนวทางหลักคือรองรับโครงการช่วยคนจนระยะที่ 2 จำนวน 35,000 ล้านบาท อีกส่วน 40,000 ล้านบาท ใช้ปฏิรูปภาคเกษตร เช่น ราคายางพารตกต่ำ ชดเชยการตัดต้นยางเพื่อลดพื้นที่ปลูกยาง 10-20% และผลักดันราคาเพิ่มขึ้น ส่วนที่เหลืออีก 20,000 ล้านบาทจะใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในตำบลต่างๆ 10,000 ล้านบาท เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยเสนอโครงการลงทุนมาให้พิจารณาแผนลงทุนและอีก 10,000 ล้านบาท จะส่งให้กองทุนหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้มแข็ง.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์ <http://www.dailynews.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 05:18

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: "กฤษฎา" จ่อเจรจาขยายตลาดยางพาราส่งออกอินเดีย

เดลินิวส์ อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์
พฤษภาคมที่ 11 มกราคม 2561

🏠 [ข่าวเดลินิวส์](#) [สถานีเดลินิวส์](#) [บทความ](#)

"กฤษฎา" จ่อเจรจาขยายตลาดยางพาราส่งออกอินเดีย

"กฤษฎา" เร่งรับรองมาตรฐานการจัดการป่าไม้สวนยาง คาดส่งออกเฟอร์นิเจอร์จากยางพารา 3 แสนตันต่อปี เตรียมเจรจาขยายตลาดส่งออกยางไปอินเดีย เพิ่มขึ้น 4.2 พันล้านบาท

พุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 15.27 น.





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์ <http://www.dailynews.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 05:18

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: "กฤษฎา" จ่อเจรจาขยายตลาดยางพาราส่งออกอินเดีย

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังสมาคมค้ายางพาราไทย สมาคมถุงมือยางไทย สมาคมธุรกิจค้ายางพาราไทย เข้าพบเพื่อหารือถึงแนวทางรักษาเสถียรภาพราคายางพาราว่า ตัวแทนสมาคมได้มาขอขอบคุณรัฐบาลที่มีมาตรการให้สินเชื่อผู้ประกอบการยางพารา โดยรัฐชดเชยดอกเบี้ยให้ ร้อยละ 3 เพื่อลดข้อจำกัดปริมาณยางในตลาด ซึ่งมาตรการทั้งหมดจะสามารถยกระดับราคาขึ้นได้ นอกจากนี้ทางสมาคมผู้ส่งออกเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพาราเช่น โต๊ะ เก้าอี้ ถุงมือยาง ได้แจ้งว่าประเทศในแถบยุโรป และสหรัฐอเมริกา เริ่มนำกติกาเงื่อนไขการนำเข้าสินค้าเฟอร์นิเจอร์เหมือนกับไอยุยู ที่ใช้เป็นกฎกติกาป้องกันสิ่งสินค้าประมงเข้าประเทศ ดังนั้นหากต้องการซื้อโต๊ะไม้จากไทย ต้องมีตรามาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน หรือ FSC (Forest Stewardship Council) โดยปัจจุบันในทะเบียนของ กยท. มีการรับรองเกษตรกรปลูกยางพารา 5 หมื่นไร่ จาก 14 ล้านไร่ ซึ่งตนได้รับปากผู้ส่งออกว่าจะดำเนินการเรื่องนี้ คาดว่าหาก กยท. ทำมาตรฐานรับรองเพิ่มขึ้นได้เร็วอาจลดข้อจำกัดปริมาณยางได้ถึง 3 แสนตันต่อปี ทั้งนี้ประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของไทยคือประเทศจีนที่มีความต้องการยางพาราจากไทยอย่างต่อเนื่อง





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์ <http://www.dailynews.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 05:18

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: "กฤษฎา" จ่อเจรจาขยายตลาดยางพาราส่งออกอินเดีย

รมว.เกษตรฯ กล่าวอีกว่า ในระหว่างวันที่ 11 – 12 ม.ค.นี้ มีกำหนดเดินทางไปยังกรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-อินเดียด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 4 ในฐานะประธานที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ หรือ อามาฟ และทำหน้าที่ประธานที่ประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสวัสดิการเกษตรกร ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย โดยสาระสำคัญในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมจะให้ความเห็นชอบและรับทราบผลการดำเนินงานระยะกลางของความร่วมมืออาเซียน-อินเดียด้านการเกษตรและป่าไม้ปี พ.ศ. 2554-2558 และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานระยะกลางของความร่วมมืออาเซียน-อินเดียด้านการเกษตรและป่าไม้ ซึ่งจะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2563 เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการวิจัยและพัฒนา ยุกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร และจะมีการหารือทวิภาคีร่วมกับนายราดา โมฮานซิงห์ รมว.เกษตรและสวัสดิการเกษตรกร สาธารณรัฐอินเดีย ถึงความร่วมมือ ในด้านการเกษตร เพื่อขยายตลาดการส่งออกสินค้าเกษตร โดยเฉพาะยางพารา ซึ่งอินเดียถือเป็นคู่ค้าที่สำคัญที่ปัจจุบันอินเดียนำเข้ายางพาราจากไทยเป็นอันดับที่ 7 คิดเป็นปริมาณการนำเข้าประมาณ 4,226 ล้านบาท.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เชียงใหม่นิวส์ <http://www.chiangmainews.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 05:20

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: แปรรูปหมอน ยางพารา บุกเมืองจีน

เชียงใหม่นิวส์

หน้าแรก ข่าวเด่น ▾ อาชญากรรม สังคม ▾ เศรษฐกิจ ▾ เกษตร นโยบาย-การเมือง

แปรรูปหมอน ยางพารา บุกเมืองจีน

โดย Tipaporn Inpong - 10/01/2018

👁 11 🗨 0

👍 Like 0

🐦 Tweet



กระทรวงเกษตรฯ หนุนเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง แปรรูปหมอนยางพาราส่งขายในจีน เผยกระแสตอบรับดีเยี่ยม ยอดสั่งซื้อ 2.4 แสนใบต่อปี ตั้งเป้าเล็งขยายความร่วมมือไปยังประเทศอื่น พร้อมสั่งการยางฯ ส่งเสริมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราให้มีคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของผู้ใช้



นายสัพพัตน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาซื้อ-ขาย หมอนยางพาราเพื่อจำหน่ายในสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง หมอนยางพารา "สิริ" ในฐานะผู้แทนจำหน่ายในไทย และบริษัท Sichuan Kennan Trading Co.,LTD. ผู้จัดจำหน่ายในสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า ยางพาราเป็นสินค้าเกษตรที่มีราคาผันผวน ส่งผลกระทบต่อรายได้เกษตรกรเป็นอย่างมาก กลุ่มสหกรณ์และวิสาหกิจชาวสวนยางพารา จึงได้นำน้ำยางพารามาแปรรูปเป็นสินค้าต่าง ๆ โดยเฉพาะหมอนยางพารา ซึ่งได้มีการผลิตมาระยะหนึ่ง แต่หลายแห่งมีปัญหาด้านการตลาด ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงสนับสนุนให้ภาคเอกชนทำการตลาดให้

ผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวต่อว่า โดยความร่วมมือในครั้งนี้ เกิดจากความตั้งใจของเกษตรกรชาวสวนยาง และเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง โดยมีนายธีระชัย แสนแก้ว ประธานคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพารา และ นายบัวสอน ประชามอญ ประธานที่ปรึกษาเครือข่ายผลิตหมอนยางพารา "สิริ" มีความตั้งใจที่จะดูแลเกษตรกรชาวสวนยางให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์จากยางพาราโดยเฉพาะน้ำยางสด จึงได้ตกลงร่วมกันผลิตหมอนยางพารา ส่งให้กับแบรนด์ "สิริ" ซึ่งจะรับผิดชอบในการรวบรวม รับซื้อหมอนยางพาราจากกลุ่มสหกรณ์และวิสาหกิจเครือข่าย ไปจำหน่ายยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ ภายใต้แบรนด์ "สิริ" ในการผลิตหมอนยางพาราแท้ 100% ซึ่งเป็นที่ต้องการสูงมากในประเทศจีน และมีการซื้อขายกันมาเกือบ 2 ปีแล้ว โดยขณะนี้มียอดสั่งซื้อเบื้องต้น จำนวน 2 หมื่นใบต่อเดือน หรือ 2.4 แสนใบต่อปี ซึ่งเป็นปริมาณใกล้เคียงกับกำลังการผลิตเบื้องต้นของกลุ่มสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน หากอนาคตมียอดสั่งซื้อมากขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องสนับสนุนเพื่อขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับตลาดเพิ่ม อย่างไรก็ตาม พบว่าในประเทศจีนมีทั้งหมอนจำหน่ายที่มีคุณภาพ และไม่มีคุณภาพ แต่ภายใต้ความร่วมมือนี้จะทำให้ผู้ใช้เกิดความมั่นใจได้ว่า การผลิตหมอนยางพาราภายใต้แบรนด์ "สิริ" ของไทย จะสามารถควบคุมคุณภาพที่ผู้ใช้จะได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าแน่นอน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เชียงใหม่นิวส์ <http://www.chiangmainews.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 05:20

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: แปรรูปหมอน ยางพารา บุกเมืองจีน



“จากความร่วมมือดังกล่าวทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่า ต่อไปนี้สหกรณ์การเกษตรเล็กๆ จะสามารถรวบรวมน้ำยางดิบน้ำยางสดจากเกษตรกรชาวสวนยางแล้วผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นหมอนยางที่มีคุณภาพได้ ส่วนก้าวต่อไปนั้น ทางการยางแห่งประเทศไทยจะต้องทำการศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้ทั้งในประเทศจีนและประเทศอื่น ส่วนภาครัฐต้องส่งเสริมดูแลให้สหกรณ์รายย่อยได้รวมตัวกันผลิตสินค้าสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไปในอนาคต โดยความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่จะขยายไปยังความร่วมมือกับประเทศอื่นๆ ซึ่งต้องสร้างความมั่นใจให้ทั่วโลกเห็นว่า หากซื้อหมอนยางพาราจากประเทศไทยจะต้องได้หมอนยางพาราแท้ 100% ขณะเดียวกันทางการยางแห่งประเทศไทยจะต้องสนับสนุนให้สหกรณ์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมลดต้นทุนการผลิต หากระบบสหกรณ์มีความต้องการเงินทุนที่จะขยายการผลิต ไม่ว่าจะเป็นด้านเครื่องจักร หรืออาคารโรงเรือนสถาบันการเงินของรัฐก็ต้องเข้าไปสนับสนุนให้เกษตรกรมีเงินลงทุนดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำมาขยายการผลิตเพิ่มขึ้นด้วย” นายสุพัฒน์ กล่าว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรมประชาสัมพันธ์ <http://www.prd.go.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 05:23

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ให้กับเกษตรกร กลุ่มชาวสวนยางบ้านฟ้าประทาน ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย
ให้กับ...



NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
NATIONAL NEWS BUREAU OF THAILAND

ค้นหา :

สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ให้กับเกษตรกร กลุ่มชาวสวนยางบ้านฟ้าประทาน ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย



แหล่งที่มา : สวท.หนองคาย

วันที่ข่าว : 10 มกราคม 2561

สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย ร่วมกับ ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ สถาบันวิจัยยาง และศูนย์วิจัยยางละโว้เขตรา สถาบันวิจัยยาง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ให้กับเกษตรกร กลุ่มชาวสวนยางบ้านฟ้าประทาน ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย จำนวน 30 คน เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้าใจหลักปฏิบัติการเกษตรกรที่ดี ตั้งแต่การจัดการสวนยางก่อนเปิดกรีดและหลังเปิดกรีด ระบบกรีด น้ำกรตจับถ้วยยาง การผลิตยางก้อนถ้วย การจัดการและการขนส่ง

นอกจากนี้ ยังได้มีการแนะนำเทคนิคการตรวจสอบชนิดน้ำกรตอย่างง่ายเพื่อตรวจสอบว่าชนิดใดเป็นกรตชนิดฟิวรีดหรือกรตฟอร์มิค จัดลงแปลงยางสาธิตวิธีการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต จนทำให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจที่จะนำหลักการที่ได้รับไปปรับใช้ และคณะ GAP จะได้ลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อทำการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตยางก้อนถ้วยที่ได้คุณภาพมาตรฐานจนได้รับการรับรองจากฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับและมั่นใจในสินค้าที่ผลิต

PICTURE



ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 156

ผู้สื่อข่าว : ณฐนันทน์ สิทธิชัย

Rewriter : วริญญา นินดาแก้ว

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://nwnt.prd.go.th>



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

HATYAI FOCUS <https://www.hatyaifocus.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 05:25

หัวข้อข่าว: อบจ.สงขลา ทุ่มงบ 140 ล้าน ทำถนนยางพารา

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000



หน้าหลัก

(Home)



เรื่องราวขนาดใหญ่

(Story)



หาบมหาดใหญ่

(Jobs)



ชองกินมหาดใหญ่

(Eat)



เที่ยวมหาดใหญ่

(Holiday)

▶ อบจ.สงขลา ทุ่มงบ 140 ล้าน ทำถนนยางพารา

🕒 9 มกราคม 2561 | 👁 3,141



หาดใหญ่ไฟฟ้าเคยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับถนนยางพาราสายแรกของประเทศไทย ซึ่งเมื่อพ.ศ. 2558 เป็นข่าวโครงการที่ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา เนื่องจากยางพาราคงต่ำ จึงเกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการนำยางพารามาผสมยางมะตอย ถนนยางพาราสายแรกของประเทศไทยจึงเกิดขึ้น ณ ถนนกาญจนาภิเษก ริมถนนบ้านเกาะหมี่ เขตเทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยระยะทางประมาณ 2,500 เมตร



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

HATYAI FOCUS <https://www.hatyaifocus.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 05:25

หัวข้อข่าว: อบจ.สงขลา ทุ่มงบ 140 ล้าน ทำถนนยางพารา

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000



การยางแห่งประเทศไทย บอกว่าถนนยางพารา จะเพิ่มเม็ดเงินให้ชาวสวนยาง และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ ถนนยางพารา เป็นอีกมาตรการในการส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศ เมื่อปริมาณความต้องการใช้น้ำยางซึ่งเป็นวัตถุดิบในการสร้างถนนยางมีมากขึ้น ย่อมส่งผลไปถึงรายได้เกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

HATYAI FOCUS <https://www.hatyaifocus.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 05:25

หัวข้อข่าว: อบจ.สงขลา ทุ่มงบ 140 ล้าน ทำถนนยางพารา

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000



ล่าสุด ทางอบจ.สงขลา ได้ตั้งงบประมาณปรับปรุงหรือทำถนนสายใหม่ ซึ่งจะเน้นการใช้ยางพาราร่วมกับยางมะตอยให้มากขึ้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของชาวสวนยาง ตั้งเป้าการก่อสร้างถนนที่มีส่วนผสมจากยางพาราในปี 2561 ให้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา อีกอย่างน้อย 10 สาย ในพื้นที่ 6 อำเภอของจังหวัดสงขลา ประกอบด้วยคลองหอยโข่ง นาทวี หาดใหญ่ นาทมอม สะเดา สะบ้าย้อย ใช้งบประมาณไม่น้อยกว่า 140 ล้านบาท



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

HATYAI FOCUS <https://www.hatyaifocus.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 มกราคม 2561 เวลา 05:25

หัวข้อข่าว: อบจ.สงขลา ทุ่มงบ 140 ล้าน ทำถนนยางพารา

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000



ขอบคุณข้อมูลข่าว : มติชน ออนไลน์



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

แนวหน้า <http://www.naewna.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 05:28

Site Value: 30,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 30,000

หัวข้อข่าว: 'กฤษฎา' คัดเพิ่มยอดส่งออกเฟอร์นิเจอร์ยางพารา 3 แสนตันต่อปี

แนวหน้า

วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561



คอลัมน์ > ข่าวเด่น พระราชสำนัก การเมือง โลกธุรกิจ อาชญากรรม กทม. ในประเทศ เกษตร ต่างประเทศ กีฬา ผู้หญิง

หน้าแรก / ในประเทศ



'กฤษฎา' คัดเพิ่มยอดส่งออกเฟอร์นิเจอร์ยางพารา 3 แสนตันต่อปี

วันพุธ ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561, 18.06 น.

10 ม.ค. 61 นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังสมาคมนี้ยางขึ้นไทย สมาคมถุงมือยางไทย สมาคมธุรกิจค้ายางไทย เข้าพบเพื่อหารือถึงแนวทางรักษาเสถียรภาพราคาขายร่วมกัน ว่าตัวแทนสมาคมได้มาขอคุณรัฐบาลที่มีมาตรการให้สินเชื่อผู้ประกอบการยางพารา โดยรัฐชดเชยดอกเบี้ยให้ ร้อยละ 3 เพื่ออุดหนุนปริมาณยางในตลาด ซึ่งมาตรการทั้งหมดเมื่อลงสู่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จะสามารถยกระดับราคาขึ้นได้ นอกจากนี้ทางสมาคมผู้ส่งออกเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพาราเช่น โต๊ะ เก้าอี้ ถุงมือยาง ได้แจ้งว่าประเทศในแถบยุโรป และสหรัฐอเมริกา เริ่มนำกติกาเงื่อนไขการนำเข้าสินค้าเฟอร์นิเจอร์เหมือนกับไถ่ญู ที่ใช้เป็นกฏกติกา ก่อนสั่งสินค้าประมงเข้าประเทศ ดังนั้นหากต้องการซื้อโต๊ะไม้ยางจากไทย ต้องมีตรามาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน หรือ FSC (Forest Stewardship Council) โดยปัจจุบันในทะเบียนของ กยท. มีการรับรองเกษตรกรปลูกยางพารา 5 หมื่นไร่ จาก 14 ล้านไร่ ซึ่งตนได้รับปากผู้ส่งออก ว่าจะดำเนินการเรื่องนี้ คาดว่าหาก กยท. ทำมาตรฐานรับรองเพิ่มขึ้นได้เร็วอาจดูดซับปริมาณยางได้ถึง 3 แสนตันต่อปี ทั้งนี้ประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของไทยคือประเทศจีน ที่มีความต้องการยางพาราจากไทยอย่างต่อเนื่อง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

แนวหน้า <http://www.naewna.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 05:28

Site Value: 30,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 30,000

หัวข้อข่าว: 'กฤษฎา' คาดเพิ่มยอดส่งออกพอร์นิเจอร์ยางพารา3 แสนตันต่อปี

รมว.เกษตรฯกล่าวอีกว่าในระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม นี้ มีกำหนดเดินทางไปยังกรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-อินเดียด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 4 ในฐานะประธานที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ หรือ อามาฟ และทำหน้าที่ประธานที่ประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสวัสดิการเกษตรกร ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย โดยสาระสำคัญในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมจะให้ความเห็นชอบและรับทราบผลการดำเนินงานระยะกลางของความร่วมมืออาเซียน-อินเดียด้านการเกษตรและป่าไม้ปี พ.ศ. 2554-2558 และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานระยะกลางของความร่วมมืออาเซียน-อินเดียด้านการเกษตรและป่าไม้ ซึ่งจะสิ้นสุดในปี พ.ศ.2563 เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการวิจัยและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร โดยมีเป้าหมายให้อาเซียนและอินเดียมีการทำเกษตรและใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยนายกฤษฎา จะมีการหารือทวิภาคีร่วมกับนายราดา โมฮานซิงห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสวัสดิการเกษตรกร สาธารณรัฐอินเดีย ถึงความร่วมมือระหว่างไทย – อินเดีย ในด้านการเกษตร เพื่อขยายตลาดการส่งออกสินค้าเกษตร โดยเฉพาะยางพารา ซึ่งอินเดียถือเป็นคู่ค้าที่สำคัญที่ปัจจุบันอินเดียนำเข้ายางพาราจากไทยเป็นอันดับที่ 7 คิดเป็นปริมาณการนำเข้าประมาณ 4,226 ล้านบาท/



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

Kachon.com <https://www.kachon.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 05:40

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: 'กฤษฎา' จ่อเจรจาขยายตลาดยางพาราส่งออกอินเดีย

Kachon.com



Home

ข่าว

บันเทิง

วาไรตี้

ไลฟ์สไตล์

สังคมออนไลน์

กะจ๋อนพระเครื่อง

ติดต่อ

'กฤษฎา' จ่อเจรจาขยายตลาดยางพาราส่งออกอินเดีย

การเมือง



Webmaster



2018-01-10 15:27:00



3



เมื่อวันที่ 10 ม.ค. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังสมาคมค้ายางพาราไทย สมาคมผู้ส่งออกยางพาราไทย สมาคมธุรกิจค้ายางพาราไทย เข้าพบเพื่อหารือถึงแนวทางรักษาเสถียรภาพราคายางพาราว่า ตัวแทนสมาคมได้มาขอคุณรัฐบาลที่มีมาตรการให้สินเชื่อผู้ประกอบการยางพารา โดยรัฐชดเชยดอกเบี้ยให้ ร้อยละ 3 เพื่อลดข้อจำกัดปริมาณยางพาราในตลาด ซึ่งมาตรการทั้งหมดจะสามารถยกระดับราคาขึ้นได้ นอกจากนี้ทางสมาคมผู้ส่งออกเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพาราเช่น โต๊ะ เก้าอี้ ลุงมือยาง ได้แจ้งว่าประเทศในแถบยุโรป และสหรัฐอเมริกา เริ่มนำกติกาเงื่อนไขการนำเข้าสินค้าเฟอร์นิเจอร์เหมือนกับไอยูซี ที่ใช้เป็นการกีดกันก่อนส่งสินค้าประมงเข้าประเทศ ดังนั้นหากต้องการซื้อโต๊ะไม้จากไทย ต้องมีตรามาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน หรือ FSC (Forest Stewardship Council) โดยปัจจุบันในทะเบียนของ กยท.มีการรับรองเกษตรกรปลูกยางพารา 5 หมื่นไร่ จาก 14 ล้านไร่ ซึ่งคนได้รับปากผู้ส่งออก ว่าจะดำเนินการเรื่องนี้ คาดว่าหาก กยท.ทำมาตรฐานรับรองเพิ่มขึ้นได้เร็วอาจลดข้อจำกัดปริมาณยางพาราได้ถึง 3 แสนตันต่อปี ทั้งนี้ประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของไทยคือประเทศจีน ที่มีความต้องการยางพาราจากไทยอย่างต่อเนื่อง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

Kachon.com <https://www.kachon.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 05:40

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: 'กฤษฎา' จ่อเจรจาขยายตลาดยางพาราส่งออกอินเดีย



รมว.เกษตรฯ กล่าวอีกว่า ในระหว่างวันที่ 11 - 12 ม.ค. นี้ มีกำหนดเดินทางไปยังกรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-อินเดียด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 4 ในฐานะประธานที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ หรือ อามาฟ และทำหน้าที่ประธานที่ประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสวัสดิการเกษตรกร ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย โดยสาระสำคัญในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมจะให้ความเห็นชอบและรับทราบผลการดำเนินงานระยะกลางของความร่วมมืออาเซียน-อินเดียด้านการเกษตรและป่าไม้ ปี พ.ศ. 2554-2558 และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานระยะกลางของความร่วมมืออาเซียน-อินเดียด้านการเกษตรและป่าไม้ ซึ่งจะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2563 เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการวิจัยและพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร และจะมีการหารือหรือทวิภาคีร่วมกับนายราดา โมซานซึ่ง รมว.เกษตรและสวัสดิการเกษตรกร สาธารณรัฐอินเดีย ถึงความร่วมมือ ในด้านการเกษตร เพื่อขยายตลาดการส่งออกสินค้าเกษตร โดยเฉพาะยางพารา ซึ่งอินเดียถือเป็นคู่ค้าที่สำคัญที่ปัจจุบันอินเดียนำเข้ายางพาราจากไทยเป็นอันดับที่ 7 คิดเป็นปริมาณการนำเข้าประมาณ 4,226 ล้านบาท.